



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**คู่แข่งเก่งเกินเบอร์-พิษหน้ากาก
ฉุดจับตัว 'วิชัย' คนนั่ง
เจ้าตัวลาออก-มีผล23เม.ย.
จ่อยกระดึบระบาคเข้าระยะ3
หลังไทยพบผู้ป่วยพุ่ง114คน**

“โควิด-19” ฟันพิษ นายกขสังตั้งฟ้าผาอธิบดี
กรมการค้าภายใน “วิชัย โภชนกิจ” คาดจากปม
หน้ากากอนามัยเจ้าตัวถึงกับท้อ อาจพิจารณาตัวเอง
ออกก่อนเกษียณ ขณะที่ไทยเจอผู้ป่วยโควิด-19
เพิ่มพรวดวันเดียว 32 ราย ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ดูเพิ่มเติม ☆ *ต่อจากหน้า 1*

ศธ.ระบุดัดเชื่อมจากสนามมวย-กลุ่มผ้า-สัมผัสนักกีฬาจากต่างประเทศ-สัมผัสเจ้าของร้านอาหารพร้อมเผารวมกันกลับจากอิตาลี 88 ราย มีอาการไอ 6 ราย นำส่ง รพ.แล้ว ที่เหลือเข้าฐานทัพเรือสัตหีบ เผาระวังโรค 4 วัน ด้าน "ธรรมรัตน์" แจกพอดอยู่ที่ในกลุ่มเสี่ยง หลังไปวัดพระธาตุพนม ที่เขยกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้า ขณะเดียวกันพบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลายแห่งราวเมืองร้าง ไร้คนเที่ยว จนภาคการบินถึงเสนอรัฐบาลขอเพิ่มเที่ยวบิน "ปิดพรมแดนเดือน"

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง (โควิด-19) ในไทยนับวันยิ่งน่าห่วง หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก แม้จะยังอยู่ในกลุ่มคนใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเดิมก็ตาม แต่ก็อาจทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการใหม่ๆ เพื่อคุมการแพร่ระบาดท่ามกลางความวิตกกังวลของประชาชน

★ **"บิกคิว" นั่งหัวโต๊ะถกแก้โควิด-19**

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ศักดิ์สิทธิ์ไพบูลย์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์ โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมเพรียง อาทิ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย นายดอน ปรวมดีวิทย์ รว.ต่างประเทศ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รว.กลาโหม ฯลฯ หลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่า จะได้ตรวจสอบในทุกหน่วยงานตามมาตรการที่ได้ประกาศออกไปว่าทำไปได้แค่ไหนอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ส่วนในวันนี้ได้สั่งให้ไปรวบรวมเรื่องหน้ากักอนามัยทั้งหมดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และสั่งเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น รวมทั้งกำลังเร่งพัฒนาหน้ากักอนามัยทางเลือกที่ใช้กับบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ได้ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง

★ **ถูกรับมือหาคะบาดหนัก**

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้พูดถึงการเตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ ๒ ว่ากระทรวงการต่างประเทศต้องทำอะไร เตรียมการด้านใดบ้างฝ่ายความมั่นคงต้องไปพิจารณาว่าจะต้องใช้กฎหมายใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษการประกาศว่าแต่สิ่งสำคัญต้องมาดูแลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะทำอย่างไร ขออมรับวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเยอะ อยากร้องว่ายังไม่ถึงขั้นตอนที่ต้องกักตนเองไว้กักหน้าวันนี้เรามีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาทั้งในเรื่องการติดตามตัว การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ กำลังพิจารณา

ดูว่าจะบังคับใช้กับทุกคนได้หรือไม่ บางครั้งก็คิดในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว

★ **เตรียมรพ.ศูนย์เฉพาะกิจรับระยะ 3**

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวอีกว่าเราต้องแยกการปฏิบัติในส่วนของคนไทยและต่างประเทศทั้งหมดเป็นมาตรการที่เสนอมาโดยคณะแพทย์เราต้องฟังหมอบเป็นหลัก โดยศูนย์สัตหีบยังใช้ยังไม่ได้ตั้งเปิดส่วนโรงพยาบาลในอนาคตได้ให้แนวทางไปว่าควรจะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์เฉพาะกิจรักษาไวรัสโควิดถ้าสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ 3 ขณะนี้มีสถานที่ เป็นโรงพยาบาลสร้างใหม่ยังไม่เปิดใช้มีประมาณ 100 เตียงจะใช้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะกิจถือเป็นมาตรการรองรับในอนาคต อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รัฐบาลพร้อมทุ่มสรรพกำลังตรงนี้

★ **ปิดสถานบันเทิงต้องฟังหมอบ**

ส่วนข้อเสนอให้มีการปิดผับและสถานบันเทิงนั้น นายชัชวาลย์กล่าวว่า ถ้าขอความร่วมมือได้จะขอก่อน แต่เมื่อถึงเวลาจำเป็นก็อาจต้องปิดทั้งหมด แต่สิ่งนี้คืออีกขั้นตอนหนึ่ง ไม่ใช่เราทำซ้ำแต่ต้องคำนึงถึงหลายๆ ส่วน ทั้งสนามกีฬา สนามมวย ผับต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าถึงหรือเกินกว่าควรมีมาตรการอย่างไร เราต้องฟังจากหมอว่าจะควบคุมอย่างไร ไม่ใช่จะอะไรจะให้หมอบสั่งและนับจากนี้ไปตนจะพูดให้น้อยลง พูดเขอะเตี้ยกลายเป็นหมอบอยู่ไปอีก ส่วนข้อเสนอให้ประชาชนตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดฟรี เรื่องนี้มีการเสนอแล้วจะใช้กฎหมายกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ที่ประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2560 ให้ผู้ป่วยในทุกสิทธิการรักษาที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด จากเกิดเหตุได้ช่วงเวลา 72 ชั่วโมงแรก ทุกวันมีต้นบูรณาการภาพรวมยืนยันว่าการบริหารจัดการรัฐบาลไม่ได้ล่าช้า เพียงแต่หลายอย่างต้องอาศัยความเข้าใจ และสุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

★ **ศธ.แจกใกล้ชิดผู้ป่วยตรวจฟรี**

ด้าน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีคำตรวจเชื้อมีราคาแพงว่า ปกติถ้าใครมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ เป็นหวัดหรือมีน้ำมูก และประวัติเสี่ยงสามารถไปที่โรงพยาบาลที่แต่ละคนมีสิทธิ จะได้รับการตรวจรักษาฟรี แต่หลักเกณฑ์จะต้องมีอาการป่วยและประวัติเสี่ยงนี้โดยรวมถึงมีนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่" หรือ Universal Coverage Emergency Patient (UCEP) สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 72 ชั่วโมงแรก ไม่ว่าจะในโรงพยาบาลไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่มีอาการแล้วไปโรงพยาบาลจะไม่สามารถใช้สิทธิ UCEP

ได้ ดังนั้น ต้องมีอาการต้องสงสัยว่าเป็นโควิด-19 สามารถเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้แต่หากไม่มีอาการป่วย ไม่มีอาการจำเป็นที่จะต้องไปตรวจ ไม่มีประโยชน์ และเสียเงินด้วย แต่ถ้ารู้ว่าตัวเองมีประวัติเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว ขอให้ติดต่อมายังกรมควบคุมโรค สายด่วน 1422 ได้ทันที จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล วันนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันในแต่ละราย เราติดตามคนที่ใกล้ชิด 40-170 ราย แต่ไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้มีอาการแต่เป็นกลุ่มเสี่ยง

★ **โอดปัญหาใหญ่คือสุขภาพจิต**

นพ.รุ่งเรืองยังกล่าวถึงสิ่งที่หลายคนกังวลคือการประกาศการระบาระยะที่ ๓ ว่าผู้ป่วยแสมภวนคนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ร้อยละ 90 อาการไม่หนักมาก สักยภาพโรงพยาบาลเราดูแลได้ กรณีมีผู้ป่วยหนักบางรายจะส่งมาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น สถาบันบำราศนราดูร หรือโรงพยาบาลราชวิถี และไม่อยากให้มากังวลเรื่องระยะเพราะสิ่งสำคัญคือเปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ป้องกันได้เราต้องป้องกันตัวเอง ไม่ใช่ให้แพร่เชื้อสู่คนอื่น โควิดนี้มีการรักษา ถ้าถึงจะวิกฤต เมื่อเกิดโรคจะเก็บเชื้อไปพัฒนาเป็นวัคซีน ใช้เวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่วัคซีน แต่อยู่ที่ว่าโรคนี้แพร่ระบาดจากการไอหรือจามที่เป็นละอองฝอย ดังนั้น ผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ สิ่งสำคัญประชาชนต้องดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ขอให้ดูแลสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอทราบวิงวอน ปัญหาวันนี้โรคโควิด-19 ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เป็นเรื่องสุขภาพทางจิต รวมถึงเรื่องกักตุนอาหารก็ไม่มีปัญหาเป็น เพราะด้วยระบบธรรมชาติ อุปลงดี อุปลานของเรามีความเพียงพอ

★ **มั่นใจไม่ลุกลามเท่าอิตาลี**

พร้อมกันนั้น นพ.รุ่งเรืองกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการปิดเมืองหรือปิดประเทศว่า ตรงนี้เป็นส่วนที่เรจะต้องตัดสินใจไปในอนาคต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ วันนี้สิ่งที่เราทำไม่ได้ทำแบบไม่ได้วางแผนเรามีผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติระดับองค์การอนามัยโลก มาร่วมกันคิดวิเคราะห์ไม่ต้องห่วงสิ่งที่ประเทศไทยทำวันนี้เราทำเกินกว่าสถานการณ์อยู่พอสมควร ที่สำคัญคือระบบรักษาพยาบาลโรงพยาบาลมีพร้อม ไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดขนาดไหนก็ตามจะไม่เป็นแบบอิตาลี เรายืนยันนายกฯ กำลังจับเป็นข้อดีที่สั่งทำให้ดีที่สุด

★ **ไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม 32 ราย รวม 114**

ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุภาภรณ์พินาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า วันนี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 32 ราย แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มติดตามสถานบันเทิง รวม 8 ราย 2.กลุ่มสัมผัสที่สนามมวย 9 ราย 3.กลุ่ม



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

สัมผัสกับนักท่องเที่ยว คือ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ร้านอาหาร และพนักงานบริษัท ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ๘ ราย 4.กลุ่มไปเที่ยวต่างประเทศกลับมา 7 ราย เป็นคนต่างชาติ 2 ราย และคนไทย 5 ราย เป็นข้าราชการไปปฏิบัติงานในประเทศเพื่อนบ้าน ๕ ราย 5.ผู้สัมผัสเจ้าของร้านอาหาร 2 ราย และ 6.ผู้ป่วย ๓ ราย ผลคิดเชื้อชัดเจน แต่อยู่ระหว่างสอบสวนโรคว่าไปสัมผัสจากแหล่งใด ทั้งนี้ มีผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์กับทั้ง 6 กลุ่มหรืออื่นอีก ๘ ราย สรุปลำดับผู้ป่วยสะสม ๓๔ ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น ๘๖ ราย เสียชีวิต 1 ราย และยังรักษาในโรงพยาบาล ๖๖ ราย

★ **เฝ้าระวัง 83 รายกลับจากอิตาลี**
นพ.สุชฌิมกล่าวว่า ในวันที่ 1๕ มี.ค.นี้ มีผู้เดินทางกลับจากประเทศอิตาลีจำนวน 83 ราย มาลงที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นไฟลท์ตรงมีนักเรียนแลกเปลี่ยน 78 ราย นักท่องเที่ยวคนไทยที่คิดค้าง 3 ราย พนักงานสายการบิน 2 ราย จำนวนนี้พบว่า มี 6 ราย มีอาการไอ มีน้ำมูก ไม่มีไข้จึงส่งไปเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจทดสอบต่อไป ส่วนอีก 71 ราย ส่งไปฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 16 มี.ค.นี้ ตนได้มอบให้กรมควบคุมโรคจัดทำแผนชี้และสถานที่ต่างๆ ที่ผู้ป่วยโควิด-19 ใน กทม.และต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์และดูกลุ่มที่มีความเสี่ยง และจะมีการเสนอเกี่ยวกับมาตรการการปิดกั้นและสนามมวยเป็นบางจุด รวมทั้งหลีกเลี่ยงกิจกรรมคนหมู่มาก เช่น กรณีที่มีกลุ่มคนทางภาคใต้ ไปร่วมงานบางอย่างเป็นจำนวนมากก็จะต้องติดตาม

★ **แจ้งยับยั้งคิดเชื่อมจากไหน**
ขณะที่ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยจากสถานบันเทิงจำนวน 8 ราย มี 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก เชื่อมโยงกับกลุ่มเดิมที่มีผู้ป่วยจำนวน ๒ ราย จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้วเดียวกันและสูบบุหรี่มวนเดียวกัน และเจอเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น ๔ ราย จึงไปหาผู้สัมผัสเพิ่มและพบผู้ป่วยเพิ่มใหม่ 3 ราย ส่วนอีก 5 ราย เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้จากการเข้ามาตรวจ เพราะทราบว่ามีการรายงานผู้ป่วยจากสถานบันเทิงบริเวณนั้น ส่วนที่มีคำถามว่า ในกลุ่มผู้ป่วยนี้มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.น. เกษตรและสหกรณ์ รวมอยู่ด้วยหรือไม่ นพ.สุรพลชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยทุกคนจะถูกควบคุมอยู่ในสถานพยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายโรค และในส่วนของผู้สัมผัสที่ไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการน้อยก็จะถูกนำมาซึ่งพื้นที่แยกกัก ส่วนรายละเอียดเรื่องผู้ป่วยว่าใครป่วยนั้น เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ต้องคุ้มครองผู้ป่วยส่วนบุคคล

★ **วอนคนไทยร่วมมือสกัดแพร่เชื้อ**
ด้าน นพ.ชนวิทย์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวอธิบายถึงการพบผู้ป่วยในลักษณะเป็นกลุ่ม จะมีนัยสำคัญของการเข้าสู่ภาวะระบาดระยะที่ ๓ หรือไม่ว่า จากกรณีที่เราเจอผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ และพบผู้ป่วยในพื้นที่ กทม.มากขึ้น จะทำให้กระบวนการควบคุมโรคต้องเพิ่มความเร่งรีบให้มากขึ้นในการทำงาน ในช่วงนี้เป็นจังหวะที่สำคัญ หากผู้ป่วยหลุดมือแล้วไปแพร่เชื้อ เช่น เราพบผู้ป่วยหลุดแล้วไปเข้าสนามมวย ต่างๆ ทำให้เกิดการแพร่เป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ หากในกลุ่มนี้เกิดหลุดไปอีก ก็จะไปแพร่โรคในระยะต่อไปได้อีก ดังนั้น เราต้องพยายามพบผู้ป่วยให้ได้โดยเร็ว

★ **“จรินทร์” ลั่นฟันไม่เลี้ยงคนเอี้ยกั๊กคุณ**
สำหรับปัญหาหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน แต่กลับพบมีคนนำไปขายเก๋อในโลกออนไลน์ รวมถึงมีกระแสข่าวที่ปรึกษาหญิงของรัฐมนตรีบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากนั้น ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายจรินทร์ ฤกษ์ดิษฐ์ รองนายกฯ และ รว.พาณิชย์ ว่าถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต้องดำเนินการตามกฎหมาย หากเรื่องไปถึงใครพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ติดตามดำเนินการโดยไม่เลือกหน้าหรือลี้ภัยบ้าง ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ประสานผู้ผลิตหน้ากากลอนามัยทั้ง ๒ โรงงานปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าใหม่ให้เพิ่มผลิตหน้ากากลอนามัยมากขึ้น โดยเพิ่มจากผลิตวันละ 1.2 ล้านชิ้น เป็น 1.76 ล้านชิ้น ทำให้การกระจายหน้ากากลอนามัยสามารถจัดให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปกระจายบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้น จากวันละ 7 แสนชิ้น เป็นวันละ 1 ล้านชิ้น และกระจายไปยังร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ได้มากขึ้น จากวันละ 5 แสนชิ้น เป็น 7.6 แสนชิ้น หลังจากนั้นจะมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น เช่น ร้านกาแฟเมซอน ปีมน์ม้วน บางจาก และกำลังประสานไปรษณีย์ไทยให้จัดจำหน่ายผ่านทางไทยแลนด์โทสตีมาร์ท

★ **ห้ามส่งออกเว้นแต่ได้รับอนุญาต**
ส่วนที่มีข้อสงสัยหน้ากากลอนามัยที่ใช้ในประเทศยังไม่เพียงพอโดยอนุญาตให้ส่งออก นายจรินทร์กล่าวว่า เรามีคำสั่งห้ามอนุญาตส่งออก ยกเว้นได้รับอนุญาต ทุกกันชัดเจนแล้วในทางนโยบายว่าถ้าเป็นหน้ากากลอนามัยทางการแพทย์ในประเทศไทย จำเป็นต้องใช้จะไม่อนุญาตให้ส่งออกโดยเด็ดขาด ถ้าประชาชนยังไม่ใช้แต่มีข้อยกเว้นถ้าเป็นหน้ากากลอนามัยประเทศไทยไม่ใช้ เช่น หน้ากากลอนามัยที่มีแผ่นหน้ากากลอนามัยป้องกันตาและสายคล้องแบบเชือกที่หมอไทยไม่ใช้ หน้ากากลอนามัยที่ผลิตขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์ของต่างประเทศที่ไม่สามารถขายในประเทศไทย และหน้ากากลอนามัยที่ผลิตภายใต้เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น ต้องอนุญาตให้ส่งออก



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

★ อธิบดี คน. พ้อมีเสียกำลังใจ
 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหลังจากนั้น นายจิรินทร์ ได้เชิญนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) ซึ่งเพิ่งประเด็นหน้ากอกอนามัยที่ทางการแพทย์ไทยไม่ใช้ โดยนายวิชัยได้นำตัวอย่างมาแสดงต่อสื่อมวลชนเมื่อสื่อมวลชนถามว่า ถูกสังคมนักวิชาการหรืออย่างหนักทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่ นายวิชัยกล่าวว่า มีบ้างแต่เพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นตลอด ไม่ว่าใครจะมีข้อสงสัย หรือคำถามเรามีหน้าที่ชี้แจงและทำให้เห็นความมุ่งมั่นในการทำงานจะค่อยๆ คลี่คลายปัญหาไปได้ เจริญมีสิทธิตั้งคำถามเราก็มีสิทธิอธิบาย ขอให้ฟังเหตุผลและเชื่อว่าจะทุกอย่างจะไปได้

★ เต็งฟ้าผ่า “วิชัย” เข้ากรู
 อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการให้สัมภาษณ์นายวิชัยเสร็จสิ้นไม่ถึงชั่วโมง ทางรัฐบาลมีการเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๘๐/๒๕๖๓ เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มีเนื้อหาสรุปว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน ตลอดจนเกิดประโชยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของกรมการค้าภายใน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒ (๘) และ (๔) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงระหว่างปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ อยู่ในกำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพให้กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร.มว.ฤดากร วันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๓

★ สื่ออาจลาออกก่อนเกษียณ
 ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายวิชัย ว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องหน้ากอกอนามัยอย่างเต็มที่ เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและทุกอย่างเริ่มผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีแล้ว จากเดิมที่โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยสามารถผลิตหน้ากอกได้วันละ ๑.๒ ล้านชิ้นแล้วเพิ่มเป็น ๑.๗ ล้านชิ้น และคาดว่าในสัปดาห์นี้โรงงานสามารถผลิตได้ ๒ ล้านชิ้น ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ปัญหาที่จะเริ่มผ่อนคลายลงแน่นอน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์จะมีปริมาณสำรองหน้ากอกเพิ่มขึ้น โดยวันที่ ๑๖ มี.ค.นี้ จะเข้ามาที่กรมการค้าภายใน เพื่ออำลาข้าราชการ

ทั้งนี้ยังมีกระแสข่าวด้วยว่า นายวิชัยอาจยื่นหนังสือเพื่อขอลาออกจากราชการ เพราะเหลืออายุราชการอีกเพียง ๘ เดือนก็จะเกษียณแล้ว และหลังจากนายวิชัยได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ได้นัดผู้บริหารกรมการค้าภายในประชุมร่วมกัน เพื่อส่งมอบงานให้กับข้าราชการ ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี

★ “วิชัย” ไขก๊อกจาก ก.พาณิชย์แล้ว
 ต่อมาเมื่อช่วงค่ำผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ที่ถูกนายชั่งย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หนังสือลาออกจากราชการให้กับนายบุญฤทธิ กัลยาณีมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยมีผลในวันที่ ๒๘ เม.ย.นี้

★ เจ้ากรมสวัสดิการ ทบ.เสี่ยงติดไวรัส
 นอกจากนี้ วันเดียวกัน พ.อ.หญิง สิริจันทร์ งามทอง รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีมีข่าวว่า พล.ต.ราชิตอรุณวงษ์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกติดเชื้อโควิด-๑๙ จากการไปร่วมงานแข่งขันมวยที่สนามมวยคุมทิพย์ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.วันเดียวกับที่แมทธิว ดิน ไปเป็นพิธีกรและภายหลังพบป่วยโควิด-๑๙ โดยวันดังกล่าวมีคนเข้าร่วมงานกว่า ๑๐,๐๐๐ คน จากนั้น พล.ต.ราชิตมาทำงานตามปกติพบปะกำลังพลทั้งในและนอกกองทัพบกอีกกว่า ๑๐๐ คน ว่า พล.ต.ราชิตอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงแต่ไม่มีอาการบ่งชี้ใดๆจึงได้รับดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ได้ไปเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของแพทย์ว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสหรือไม่ ส่วนครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดได้ดำเนินการตามมาตรการตรวจคัดกรองและกักตัวเอง ๑๔ วัน เพื่อสังเกตอาการแล้ว

★ “บิ๊กแดง” สั่งพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบก.ทบ.
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาต่อมา พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.เรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องที่กองทัพบกเพื่อหาแนวทางแก้ไขในเบื้องต้นวันที่ ๑๖ มี.ค.กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วส.ทบ.) จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก ๑.ห้องประชุม ๒๔๑ ๒.ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ ๓.ห้องประชุม ศปก. อ.๑ ชั้น ๕ ๔.จุดเดินน้ำ ตรงที่เดินน้ำร้อนหน้าพรพ. กองร้อย เพื่อป้องกันเชื้อแพร่ระบาดใน บก.ทบ. ส่วนกรณีที่มีกระแสในโลกออนไลน์ส่งข้อมูลต่อโดยมีการพาดพิงถึง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ว่าอาจติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ด้วยนั้น จากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดได้รับการยืนยันว่า พล.อ.อภิรัชต์ยังคงแข็งแรงสบายดี และไม่มีดีมีอาการป่วย พักผ่อนอยู่ที่บ้านพักส่วนตัว

★ “แมทธิว” ขอบคุณทุกกำลังใจ
 ด้านนักแสดงพิธีกรหนุ่ม “แมทธิว ดิน” ที่ขณะมีรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ราชวิถี หลังผลตรวจยืนยันป่วยโควิด-๑๙ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.ว่าหนุ่มแมทธิวได้โพสต์รูปสวมหน้ากากอนามัยอยู่ในชุดผู้ป่วยของ รพ.มีข้อความว่า “ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ในขณะนี้รู้สึกซาบซึ้งจริงๆ เราทุกคนต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกัน ไม่แยกกันไม่โทษกัน ไม่ตีกัน ทุกที่ทุกประเทศกำลังกล่าว Thank you all for your kind messages of support, they are much appreciated. We all gotta stick together to fight this virus. #covid19” ขณะที่ลีดเตีย ศรีชัยรัชต์ นักวิ่งสาวกรวยของแมทธิว ได้โพสต์ภาพลูกๆ ทั้ง ๒ คน คือ น้องดีแลน ลูกชายคนโต และน้องเจมี่ ลูกสาวคนเล็ก พร้อมบรรยายว่าตอนนี้ลูกๆ ยังปกติดีอยู่ กำลังรอผลที่ไปตรวจภาวนาขอให้ลูกๆ ไม่เป็นอะไร

★ ผลตรวจกลุ่มดาราไวรัลเชื้อ
 ขณะเดียวกัน ศิลปินดาราผู้ที่เพิ่งใกล้ชิดกับแมทธิว ดิน ที่ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ก็ได้โพสต์รายงานผลการตรวจในอินสตาแกรมส่วนตัว อาทิ อาร์ต-พศุตม์ บงคมั่น, ธันนี่ ธนากร, เจ๋ง บิ๊กแอส, เต๋-นันทชัย พิศลยบุตร หนุ่ม-คงกะพัน แสงสุริยะ, กาย-รัชชานนท์ สุประกอบ ที่เจอกับแมทธิวที่ค่ายมวย และเต๋-ณัฐพร เตมีรักษ์ นางเอกช่อง ๘ ที่ได้เจอกับแมทธิวในงานอีเวนต์หนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ.ที่ผ่านมาต่างรายงานผลว่า ไม่พบเชื้อโควิด-๑๙ แต่ทุกคนพร้อมจะกักตัวเองเพื่อเฝ้าดูอาการ ๑๔ วัน รวมทั้งผู้จัดการส่วนตัวของทั้งแมทธิวและลีดเตีย ก็ได้โพสต์รายงานผลว่า ไม่ติดเชื้อโควิด-๑๙ แต่อย่างใด

★ พบ ๑๘ ผู้สงสัยติดเชื้อจาก คปท.
 สำหรับบรรยากาศที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.-วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ คัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๒๖๒ คน จากเที่ยวบินระหว่างประเทศ ๒๘๑ เที่ยวบิน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๑๘ ราย แบ่งเป็นผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีข้าราชการเดินทางมาคอยอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ ราย และผู้โดยสารทั่วไปจำนวน ๑๗ ราย ซึ่งผู้ต้องสงสัยทั้ง ๑๘ ราย ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลแล็บ



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

★ ชาวปัตตานีพบไข้สูง 2 คน

ส่วนที่ จ.ปัตตานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี แจ้งว่า ตามที่ จ.พัทลุงได้รับหนังสือด่วนที่สุด ถึงประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ ขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางไปร่วมงาน "Qudamak Ulamak Malaysia 2020" ที่ประเทศมาเลเซีย ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์-วันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้แจ้งรายชื่อบุคคลไปยัง จ.พัทลุง หรือรายงานตัวเพื่อทำการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรค Covid-19 ภายหลังจากตรวจพบว่า มีผู้ติดเชื้อไปร่วมงานดังกล่าวด้วยและให้คนไทยที่ไปร่วมงานจำนวน 182 คนไปพบแพทย์นั้น ล่าสุด นายไกรสร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี เปิดเผยว่า มีคนใน จ.ปัตตานีไปร่วมงานครั้งนี้ 80 คน ขณะนี้ ได้ชี้รายงานตัวและดำเนินการตรวจคัดกรองแล้วจำนวน 18 คน ส่วนใหญ่มีอาการเป็นปกติได้แยกกลับไปพักที่บ้านมีเพียง 2 คนที่พบมีไข้ จึงรับตัวมาพักที่โรงพยาบาล ซึ่ง 1 ใน 2 คนนี้ มีไข้สูงมาก แพทย์กำลังเร่งเฝ้าระวังและขึ้นสูตรให้ครบถ้วนเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

★ กุมเข้ม 83 นักเรียนทุนจากอิตาลี

ขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 มี.ค. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นพ.อภิรักษ์ กัญญาเดชานท์ ผอ.การสำนักงานสุขภาพที่ 6 และคณะเดินทางไปปรับกลุ่มนักเรียนไทยทุน AFS ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีจำนวน 83 คน โดยเที่ยวบิน TG-945 จากกรุงโรมถึงสนามบินอุตะเภากองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพอากาศ พลเอก.บ้านฉาง จ.ระยอง จากนั้นทั้งหมดถูกนำตัวขึ้นรถบัสสองคันเพื่อเข้าไปที่อาคารรับรองสัตว์ปีก โดยทั้งหมดจะต้องผ่านการคัดกรองโรคด้วยการวัดไข้ การฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งควบคุมระยะห่างและการสวมหน้ากากอนามัย โดยทั้งหมดจะถูกกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

★ กักตัวพระ-ตำรวจธาตุพนม

ด้าน จ.นครพนม นพ.ฉัตรพิภพ ฐปัญญา สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสามารถ สุวรรณฉวี นอก.ธาตุพนมและนายสุพงษ์ ผิวคำ ปลัดอาวุโสอำเภอธาตุพนม ระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองพระสามแดนเด็กวัดรวมถึงเจ้าหน้าที่ภายในวัดพระธาตุพนม หลังมีเขียนมยรายหนึ่งชื่อ "นราธิเบต ทองคำ" ได้ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้เดินทางกับคณะมากราบไหว้องค์พระธาตุพนม เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา พลอกลับถึง กทม. ปรากฏว่ามีไข้ ครั้นเมื่อคืนตัวจึงไปพบแพทย์และตรวจเจอว่าติดเชื้อโควิด-19 เชื่อว่าติดมาจากสนามมวยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ จึงเผยแพร่ข้อมูลเพื่อแสดงความรับผิดชอบพร้อมกักตัวเอง 14 วัน จากเหตุดังกล่าววัดพระธาตุพนมได้กักตัวพระ 1 รูป และ สก.ธาตุพนมได้กักตัว 2 ตำรวจที่ดูแลและเขียนมยดังกล่าวเพื่อดูอาการ 15 วัน

★ เพิ่มความเข้มก่อนเข้าวัด

ขณะเดียวกันทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้ประสานกับทางวัดพระธาตุพนมไม่ให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวเข้าไปภายในองค์พระธาตุพนม ส่วนพื้นที่วัดจุดอื่น อาทิ จุดทำบุญต่างๆ ยังเปิดตามปกติ รองรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาทำบุญ เพียงแต่กำชับให้ประชาชน นักท่องเที่ยวช่วยกันป้องกัน โดยการปิดหน้ากากอนามัยโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังคัดกรองคนเข้าออก หากพบกลุ่มเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่วัดอย่างเด็ดขาด รวมทั้งระดมเจ้าหน้าที่ทำบิณฑบาตล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่วัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของต่อเนื่อง

★ "ธรรมนัส" ตรวจซื้อยังไม่กักตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่มีข่าวว่าผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 มางานที่วัดพระธาตุพนม จนมีกระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ก็ได้ไปร่วมสักการะองค์พระธาตุเช่นกันนั้น ต่อมานายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษา ร.อ.ธรรมนัสออกมาชี้แจงว่า แม้ว่าการเดินทางในวันนั้นจะเป็นคนละวันกับคนที่ติดเชื้อในจังหวัดนครพนม โดย พ.ต.อ.ศรีนคร นัยวัฒน์ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่วันที่ 11 มี.ค.แต่ ร.อ.ธรรมนัสพร้อมทีมงานเดินทางไปวันที่ 12 มี.ค. จึงถือว่าไม่ได้ใกล้ชิด แต่เพื่อความมั่นใจ ร.อ.ธรรมนัสได้สั่งให้ทีมงานที่ติดตามร่วมคณะที่เดินทางไปยังจังหวัดนครพนมในวันนั้นและคนใกล้ชิดไปตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ ส่วนจะกักตัวหรือไม่ต้องแล้วแต่หมอ

★ "ธรรมนัส" ขอรอผลตรวจชัดเจน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณี ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ เข้าพบแพทย์โรงพยาบาลพระราม 9 เพื่อตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่หลังเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนม จ.นครพนม ส่งผลให้ผู้ใกล้ชิดต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้กักตัวตามกระแสข่าวที่ออกมา แต่เบื้องต้นได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ผลออกมาเบื้องต้นเป็นปกติ แต่จะรอผลตรวจชัดเจนอีกครั้งวันที่ 16 มี.ค.และเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ตนได้หยุดงานการกิจลงพื้นที่ในวันที่ 15 มี.ค.เพื่อรอฟังผลตรวจดังกล่าวและยืนยันว่าจะลงพื้นที่ไปพบพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป

★ พิชัยโควิดส่งผลสนามบินร้าง

ส่วนที่ จ.เชียงใหม่ หลังจากไวรัสโควิด-19 ระบาดหนัก ทำให้ชาวเมืองเชียงใหม่แทบจะไม่ออกนอกบ้านไปไหน ธุรกิจการท่องเที่ยวหยุดชะงักไปหมดกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายแห่งต้องหยุดกิจการไม่มีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ โชว์ทีฟไฟฟ้านี้มีราคาถูกร้านอาหารจีนและร้านอาหารทั่วไป รวมทั้งสนามมวยที่อยู่ในย่านเดียวกันต้องหยุดกิจการรวมทั้งวัดวาอารามต่างๆ ที่เคยมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมหนาแน่นแต่วันนี้แทบไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเลยรวมทั้งตลาดสดและห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปกติ

ถนนด้านหน้าอาคารจะมีรถติดหนาแน่นจากการรับส่งผู้โดยสารแต่ช่วงนี้โล่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ส่วนในอาคารสนามบินจากภาพผู้โดยสารหนาแน่นแทบจะหาที่นั่งไม่ได้กลับร้างแทบไม่มีผู้โดยสาร

★ กูเกิ้ลไร้นักท่องเที่ยวเยือน

เช่นเดียวกับ จ.ภูเก็ต ที่สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาแตกต่างจากในอดีตที่มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางหรือโดยสารมาที่ภูเก็ต รถตู้ รถส่วนตัวจอดเรียงรายบริเวณหน้าประตูทางเข้าตัวอาคารผู้โดยสารจำนวนมากทำให้การจราจรติดขัด รถทำอากาศยานจะไม่อนุญาตให้ออกมาหรือจอดเข้าจอดได้เพียงส่งผู้โดยสารเข้าสู่อาคารเท่านั้นแต่รับไม่รับไม่มีรถโดยสารเหมือนก่อน ขณะที่ภายในสนามบินในอดีตมีนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารมาขึ้นรถต่อแถวเพื่อเช็คอินและนั่งรอขึ้นเครื่องบินกันเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันแทบไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการจะมีเพียงบางสายการบินเท่านั้น

★ ม.มหิดล ศาลายา ปิดเรียน

ส่วนความคืบหน้าการประกาศปิดสถานศึกษาหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น วันเดียวกันพบ.บรรจงไม่หาวิธีะ รัชการณเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกคำแถลงขอการปิดตั้งความคืบหน้ากรณี นศ.มหาวิทยาลัยมหิดลจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษามาแล้วที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.มหิดล จะหยุดการเรียนการสอน กิจกรรมและการให้บริการอื่นๆ ศูนย์ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำสิริมงคล จนถึงวันที่ 22 มี.ค.นี้เพื่อที่ความสะอาดและฆ่าเชื้อเพิ่มเติม โดยให้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ส่วนผู้ใกล้ชิดนักศึกษารายดังกล่าว ได้แก่กลุ่มเพื่อนหรือบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดในสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการยืนยัน และครอบครัว จะได้รับการตรวจคัดกรองโดยวิธี Nasopharyngeal Swab และ RT-PCR โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ครบถ้วนภายในวันที่ 16 มี.ค. และจะรายงานผลภายในวันที่ 17 มี.ค. ทั้งนี้ได้แจ้งกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษาให้สังเกตอาการอยู่ที่บ้านแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. และมหาวิทยาลัยขอจะรับการเรียนการสอนที่วิทยาเขตศาลายา จนถึงวันที่ 20 มี.ค.และจัดสอนโดยระบบออนไลน์ หรือกรณีไม่พร้อมก็ให้สอนพิเศษภายหลัง นอกจากนี้ยังได้เปิดสายด่วนเพื่อให้นักศึกษาบุคลากรและประชาชนภายนอกสามารถสอบถามรายละเอียดทาง MU Hotline โทร. 08-8874-7385

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ติดโควิดวันเดียวพุ่ง 32 คน
ประชาชนผวากักตุนสินค้า
นายกฯ เต็มฟ้าผ่า 'อธิบดี' เช่น พิษหนักาก
'ธรรมนัส' หวั่นติดเชื้อโรคพบแพทย์ตรวจ

ไทยขวัญผวาหนัก พบผู้ป่วย "โควิด-19" ทุบสถิติรายวัน
สธ. เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 32 คน ยอดสะสมทะลุ 114 ราย
จาก 6 กลุ่มผู้ติดเชื้อ ในสนามมวย 9 คน กลุ่มผับย่านทองหล่อ
8 คน ระบุ นร. ทนกลับจากอิตาลี 83 คน มีอาการไอ 6 คน นำ
ส่ง รพ. ตรวจที่เหลือ 77 คน เข้ากักตัว

◆ ต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

โควิด □ ต่อจากหน้า 1

ฐานทัพเรือสัตหีบ “บีคู้” สะบัดปากกา เขียน เติ้งฟ้าผ่า “อธิบดีกรมการค้าภายใน” เข้ากรุ สำนักนายกฯ เช่นปม “หมักกอกอนามัย” แถมนั่งหัวโต๊ะ ถกด่วน เตรียมเปิด รพ.ศูนย์เฉพาะกิจรักษา “โควิด-19” หากสถานการณ์ระบอบคู่ระดับ 3 พร้อมหรือ “ปิดผับ-สถานบันเทิง” เปิดเอกสารลับคาด “โควิด-19” ระบอบในไทย เริ่มแพร่ มี.ค. ซ็อก “เจ้ากรมสวัสดิการ ทบ.” คิดเชื้อไวรัสสมณะ ซ้อยู่เวทีมวย ร่วมกับ “แมทธิว ดิน” ผังคารานักกรองคนดัง โพสต์ภาพแรกขณะรักษาตัว ขอบคุณทุกคนส่งกำลังใจ ส่วนเพื่อนดารา แห่โชว์ผลตรวจไรต์ไวรัส “ธรรมนัส” มีเสียว เข้าสักการะองค์พระธาตุพนม ตามหลังเขียนมวยเสียดังคิดโรค ริมยกทีมงานไปตรวจร่างกาย-กักตัว 14 วัน ส่วนประชาชน วิตกเหตุการณั้ลูกกลม พากันซื้อสินค้ำักกุน ขณะที่ “สทรรัฐ” เผยผลตรวจ “โค่นลด์ ทรัมป์” ไม่คิด “โควิด”

○ จีนคิด “โควิด” เพิ่ม 20 คน
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติจีนรายงานสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” ตั้งแต่เดือนธ.ค. ปีที่แล้ว ถึงวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตมีจำนวนอย่างน้อย 3,199 คน เพิ่มขึ้น 10 คนในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยใหม่อีก 20 คน แบ่งเป็น 4 คนที่เมืองอู่ฮั่น และอีก 16 คน เป็นประชาชนซึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ ทำให้มีผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 80,844 คน

○ แพ้ระบอบ 137 ประเทศ
ส่วนสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในพื้นที่นอกจีน ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) หรือ สู พบการแพร่ระบาดในอย่างน้อย 137 ประเทศและดินแดน มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 156,649 คน พบมากที่สุดในอิตาลี 21,157 คน เสียชีวิตแล้ว 1,441 คน อิหร่าน มีผู้ป่วยสะสม 12,719 คน เสียชีวิตแล้ว 724 คน ตามด้วยเกาหลีใต้มีผู้ป่วยสะสม 8,186 คน เสียชีวิตแล้ว 75 คน สเปน มีผู้ป่วยสะสม 6,391 คน เสียชีวิตแล้ว 196 คน ฝรั่งเศสมีผู้ป่วยสะสม 4,500 คน เสียชีวิตแล้ว 91 คน เยอรมนี มีผู้ป่วยสะสม 4,585 คน เสียชีวิตแล้ว 9 คน สหรัฐมีผู้ป่วยสะสม 2,976 คน เสียชีวิตแล้ว 80 คน สวิตเซอร์แลนด์มีผู้ป่วยสะสม 1,375 คน เสียชีวิตแล้ว 13 คน และสหราชอาณาจักรมีผู้

ป่วยสะสม 1,140 คน เสียชีวิตแล้ว 21 คน

○ “ทรัมป์” ตรวจไม่ติดเชื้อ
ทำเนียบขาว เผยแพร่แถลงการณ์ของ น.ท.นพ.ฌอนคอนลีย์ แพทย์ประจำตัวผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ว่าผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในร่างกายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ “เป็นลบ” โดยผู้นำสหรัฐเข้ารับการตรวจเมื่อวันที่ผ่านมาและผลจากห้องปฏิบัติการยืนยันแล้วเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

○ ภริยานายกสเปนป่วย
ขณะที่นางมาเรีย เบโกนา โกเมซ เฟอ์นันเดซ ภริยานายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ผู้นำสเปนซึ่ง “มีผลบวก” จากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดำเนินรัฐบาลสเปนเริ่มมาตรการควบคุมโรคด้วยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 15 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ แม้ระบบขนส่งสาธารณะทุกเส้นทางและธุรกิจส่วนใหญ่ยังให้บริการตามปกติแต่ประชาชนสามารถออกนอกเคสสถานได้เฉพาะการไปทำงาน การไปพบแพทย์และการซื้อหาสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเท่านั้น

○ เติ้งอธิบดีกรมการค้าภายใน
ในประเทศไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 80/2563 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักกันและจำหน่ายหน้ากากอนามัยซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของกรมการค้าภายในอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงมีคำสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้าราชการคนดังกล่าวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการและอยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๕ มี.ค.๖๓

๘๓ นร. ทูนกลับจากอิตาลี
สำหรับสถานการณ์เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จ.ระยอง ช่วง
เช้าวันเดียวกัน พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร.
นำกำลังทหาร เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคติดต่อ
กระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับคณะนักเรียนไทย
ที่ได้ทุนโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสซึ่งเดินทาง
กลับมาจากประเทศอิตาลี ๘๓ คน เดินทาง
มาโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน ทีจี-๑45 จาก
ท่าอากาศยานกรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลีมายัง
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จากการตรวจสอบร่างกาย
เบื้องต้นพบว่า ๖ คน มีอาการไอต้องส่งตัวไปเฝ้า
ดูอาการที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรม
แพทย์ทหารเรือ ขณะที่อีก 77 คน เข้ารับการ
กักตัวเฝ้าระวังที่ศูนย์กักกัน อาคารรับรองกองทัพ
เรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยครั้งนี้ถือเป็นการก
เร่งด่วนที่กองทัพเรือได้รับการประสานมา
สำหรับสถานที่กักตัวเป็นสถานที่เดียวกับที่ใช้
เฝ้าระวังโรคของคนไทยที่เดินทางกลับจากอู่
ประเทศจีน และแรงงานไทยที่เดินทางกลับจาก
เกาหลีใต้ ทางกองทัพเรือจัดรถบัสไปรับภายใน
สนามบินโดยเฉพาะก่อนผ่านขั้นตอนการตรวจ
ร่างกายต่าง ๆ ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข สำหรับอาหารมื้อแรกของคณะ
นักเรียนที่เข้ารับการกักตัว อาหารเข้ามือแรก
ประกอบด้วยขนมปัง ไข่ดาว ไข่ทอด และนม

ไทยติดเชื้อฟงพรวด ๓๒ คน
ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุภูมิ
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลง
สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (โควิด-19) ว่า พบผู้ป่วยยืนยันว่า
ติดเชื้อรายใหม่ 32 รายจากที่ติดตามอยู่ 36 ราย
แบ่งเป็น 6 กลุ่มคือ 1.ที่สนามมวยราชดำเนิน
9 ราย 2.สถานบันเทิง 8 ราย 3.ตำรวจคม.ที่
ทำงานสัมผัสกับกลุ่มนักท่องเที่ยว และร้านอาหาร
ในสนามบินสุวรรณภูมิ 3 ราย 4.ผู้ที่เดินทาง
กลับจากต่างประเทศ 7 ราย โดยเป็นคนไทย
5 รายและชาวต่างชาติที่มีภริยาชาวไทย 2 ราย
5.ผู้สัมผัสเจ้าของร้านอาหารที่ติดเชื้อ 2 ราย
และ 6.อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค 3 ราย
นอกจากนี้ยังมีข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานที่ประเทศ
สเปนในช่วงนี้ติดเชื้อด้วยอีก 1 รายและยังอยู่
ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอีก
51 ราย ที่มีความสัมพันธ์กับ 6 กลุ่มดังกล่าว

ดังนั้นขณะนี้ยอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาใน
โรงพยาบาล 76 รายกลับบ้านได้แล้ว 37 ราย
เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ผู้ป่วยสะสมในขณะนี้
อยู่ที่ 114 ราย

8 รายติดจากผับทองหล่อ
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรค
ติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า
สำหรับสถานบันเทิง 8 ราย มี 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม
แรกเชื่อมโยงกับกลุ่มเดิมที่มีผู้ป่วย 11 ราย และ
เจอเพิ่ม 2 รายรวมเป็น 13 ราย จึงไปหาผู้สัมผัส
เพิ่มจึงพบผู้ป่วย 3 รายใหม่ ส่วนอีก 5 ราย เป็น
อีกส่วนหนึ่งที่ได้จากการเข้ามาตรวจเพราะ
ทราบว่ามีกรรงานผู้ป่วยจากสถานบันเทิง
บริเวณนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของ
ผับนั้นมีรายงานว่ามาจากผับย่านทองหล่อ
กรุงเทพฯ ขณะที่ในส่วนของ แมทริว ดิน
ดารานักร้องและพิธีกรชื่อดังมีประวัติเดินทางไป
สเปนตามข

สุวรรณภูมิพบเข้าข่าย 14 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(อีไอซี)
ไวรัสโคโรนา-19 แจ้งผลการคัดกรองผู้โดยสาร
ที่เดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ว่าจากการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าและออก
ระหว่างประเทศ 52,987 คน พบผู้โดยสาร
เข้าข่ายเฝ้าระวังโควิด-19 จำนวน 14 ราย แบ่ง
เป็นผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทาง
มาจากประเทศเกาหลีที่มีวีซ่าการเดินทางหมด
อายุ 1 ราย ผู้โดยสารทั่วไป 12 รายและผู้โดยสาร
ขาออก 1 ราย โดยทั้ง 14 รายได้ถูกนำตัว
ส่ง รพ. แล้วอยู่ระหว่างรอผลในห้องปฏิบัติการ

จก.สวัสดิการทบ.ติดเชื้อ
มีรายงานว่า พล.ต.ราชิต อรุณวงษ์
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-
19 ภายหลังเข้ารับการรักษาที่ รพ.พระมงกุฎ
เกล้าเนื่องจากไปร่วมงานสีกุลพินี่แชนเนล
เกิร์ลไกร ที่สนามมวยลุมพินี รมอินทราเมื่อ
วันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่
แมทริว ดิน ดารานักร้องชื่อดัง ซึ่งติดเชื้อ
โควิด-19 ไปร่วมงาน โดยในวันนั้นมีคนในงาน
กว่า 10,000 คน หลังจากนั้น พล.ต.ราชิต ยัง
ได้พบปะกำลังพลทั้งในและนอกกองทัพบ
อีกกว่า 100 คนโดยในวันเดียวกันนี้ กรม
วิทยาศาสตร์ทหารบก (วส.ทบ.) เข้าดำเนินการ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ บก.ทบ. รวมทั้ง
ล่าสุด พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เรียก
ประชุมผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง ที่ บก.ทบ.ด่วน

เตลิวีส

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

เช่นกัน

○ **เฟ้ระวังคนในครอบครัว**

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษก กองทัพบกกล่าวว่า ตามที่มีปรากฏข่าวสาร ว่ากระทรวงสาธารณสุขประกาศผู้ติดเชื้อ โควิด-19 และหนึ่งในผู้ป่วยติดเชื้อได้เข้าไปร่วมกิจกรรมที่สนามมวยลุมพินี ซึ่งหนึ่งในบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย และกักบริเวณตนเองคือพล.ต.ราเชิด เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกซึ่งเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกได้รับทราบข่าวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ท่านหนึ่ง โดยได้ไปเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรอง และตรวจวินิจฉัยจาก รพ.ขณะนี้อยู่ในระหว่างการวินิจฉัยของทีมแพทย์ว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ส่วนครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดก็ได้ดำเนินการตามมาตรการตรวจคัดกรองและกักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการแล้ว ล่าสุดกองทัพบกได้ดำเนินการตามมาตรการกักตัวและป้องกันการแพร่ระบาดในทุกสถานที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามสถานที่เป้าหมายแล้ว

□ อ่านต่อหน้า 14

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

โควิด

□ ต่อจากหน้า ๒

○ “บิกแดง” แข็งแรงสบายดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนกระแสในโลกออนไลน์ส่งข้อมูลต่อโดยทวิตเตอร์ พล.อ.อภิรัชต์ ผบ.ทบ. ว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยนั้นล่าสุดจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดยืนยันว่า พล.อ.อภิรัชต์ ยังคงแข็งแรงสบายดีและไม่ได้อาการป่วยแต่อย่างใด พร้อมทั้งพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักส่วนตัว ขณะที่ในส่วนของ พล.ต.ราชิต เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรศัพท์เพื่อสอบถามอาการและข้อเท็จจริงแล้วแต่ พล.ต.ราชิต ไม่รับสาย

○ “แมทธิว” โปสต์ภาพรักษาตัว

ขณะที่ แมทธิว ดิน ดารานักร้องและพิธีกรชื่อดัง อีกทั้งเป็นเจ้าของค่ายมวยคนลือช่าที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกำลังรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ราชวิถีนั้น ล่าสุดแมทธิวได้โพสต์ภาพและข้อความแรกหลังเข้ารับการรักษาในอินสตาแกรมส่วนตัว (@ji) เป็นรูปนอนบนเตียงผู้ป่วยและสวมชุดกันเชื้อของ รพ. ใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจุกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคพร้อมเขียนข้อความขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ รู้สึกซาบซึ้งจริง ๆ เราทุกคนต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกัน ไม่แยกกัน ไม่โทษกัน ไม่ตีกันทุกที่ทุกประเทศกำลังลำบาก ท่ามกลางเหล่าเพื่อนฝูงในวงการและแฟน ๆ ที่เข้ามาแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก รวมถึงภรรยา น้อง ลีเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดิน ก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจสามีว่า คู่สามีภรรยา

○ ลูกชายตรวจหาเชื้อไวรัส

ด้านลีเดีย ก็ได้โพสต์ภาพและคลิปน้องดิแดน ลูกชายคนโตขณะตรวจหาเชื้อโควิด-19 และน้องเคมิ ลูกสาวคนเล็กลงในอินสตาแกรมสตอรี่และอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่าตอนนี้ลูก ๆ ยังปกติคืออยู่ รอผลที่ไปตรวจ กวามน่าพอใจลูก ๆ ไม่เป็นอะไรท่ามกลางเพื่อนฝูงและแฟน ๆ ที่เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก

○ ดาราแห่ไขว้ผลไม้ติดโรค

นอกจากนี้ในส่วนของเหล่าคนในวงการบันเทิงที่เคยใกล้ชิดกับแมทธิวหรือคนใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและอาจติดเชื้อไวรัสดังกล่าวและได้ไปตรวจหาเชื้อไวรัสกันเป็นจำนวนมากนั้นบางส่วนก็ได้รับผลการตรวจมาแล้วว่าไม่พบเชื้อไวรัสและได้โพสต์แจ้งลงในอินสตาแกรมส่วนตัว อาทิ กาย-รัชชานนท์ สุประกอบ, เจ้-เดชา โคนโทโล นักร้องนำวงบิกแอส, อาร์ต-พศุภย์ บานเย็น, หม่อม-กนกพันธ์ แสงสุริยะ, ธันน์ ธนากร, ยู่-จิรนนท์ มะโนแจ่ม, เอ็กซ์-ธิดินันท์ สุวรรณศักดิ์, กระแต-ศุภักษร เรื่องสมบุรณ์ เป็นต้นซึ่งแต่ละคนจะกักตัวให้ครบตามกำหนด พร้อมคอยเฝ้าสังเกตและระมัดระวังต่อไป รวมทั้งเต๋ว-ณัฐพร เตมีรักษ์ และ พลอย-ณอมมาลัย บุญยศักดิ์ ก็ตรวจหาไม่พบเชื้อไวรัสเช่นกัน ทั้งนี้เมื่อมีผู้ใช้แอคเคานท์อินสตาแกรมรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพลอย และแนะนำให้กักตัว 14 วัน ซึ่งนักแสดงคนดังกล่าวตอบชี้แจงคอมเมนต์ว่าไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเพราะไม่ได้เจอกับติดเตียงและพี่แมทธิวโดยตรง แต่ที่ไปตรวจเพื่ออยากสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน ฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องกักเพราะต้องกลับไปทำงานละครด้วย

○ ประชุมด่วนศูนย์โควิด-19

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กมลทิพย์ให้

สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า มาประชุมวันนี้ เพราะมีความกังวลว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างไร จึงมานั่งตรวจสอบกันในทุกหน่วยงานรวมถึงหน้ากากอนามัย วันนี้สั่งให้ไปรวบรวมเรื่องของหน้ากากอนามัยว่า ในส่วนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีประเทศใดบ้างที่กำลังตรวจสอบยอดที่เข้ามา เพื่อดูว่ายอดที่นำเข้ามากับยอดที่ผลิตในประเทศมีพอเพียงหรือไม่ ขณะเดียวกันได้สั่งให้มีการไปเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการผลิตตามสายผลิตของโรงงานต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีมาตรการที่รัฐสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งอาจต้องใช้เวลานานบ้าง อีกทั้งได้มีการหารือกับประเทศผู้ผลิตตัวคูณโดยเฉพาะการประสานกับทางจีนเนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีน

○ เตรียมการรองรับสู่ระยะ 3

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เรากำลังเร่งพัฒนาหน้ากากอนามัยทางเลือกซึ่งสามารถใช้กับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ไปใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงเรื่องเหล่านี้ประชาชนจะต้องเกิดความเข้าใจ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงการเตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ 3 ว่ากระทรวงการต่างประเทศจะต้องทำอะไรเตรียมการในส่วนใดบ้าง ฝ่ายความมั่นคงต้องไปพิจารณาว่าจะต้องใช้อำนาจใดเพื่อเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพราะการประกาศนั้นน่าจะอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญเรื่องมาตรการที่จะเกิดขึ้นต้องทำอย่างไรทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญทั้งสิ้นยอมรับว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนมากจึงอยากขอร้องว่ายังไม่ถึงขั้นตอนที่จะต้องไปกักคนอะไร คิดว่าอย่าไปกลัวถึงขนาดนั้นวันนี้เรามีมาตรการเพิ่มเติมขึ้น ทั้งในเรื่องการติดตามตัว การใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ กำลังพิจารณาว่าจะบังคับใช้กับทุกคนได้หรือไม่ เพราะบางครั้งก็คิดในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

○ จ่อเปิดรพ. ศูนย์เฉพาะกิจ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า วันนี้เราต้องแยกการปฏิบัติในส่วนของคนไทย และในส่วนของคนต่างชาติประเทศอย่างลิเบียว่านายกฯ ไม่ใช่หมอ เป็นผู้บริหาร เราต้องฟังหมอเป็นหลัก ส่วนเรื่อง รพ. ในอนาคตตนได้ให้แนวทางไว้ว่าควรจะมีจัดตั้ง รพ. ที่เปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจในการรักษาพยาบาลโรคไวรัสโควิด-19 ถ้าสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งขณะนี้ มีสถานที่แล้วเป็นโรงพยาบาลที่สร้างใหม่แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งานมีจำนวนเตียงประมาณ 100 เตียง จะใช้เป็นที่โรงพยาบาลศูนย์เฉพาะกิจสำหรับโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ ถือเป็นมาตรการรองรับในอนาคต ในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ก็ให้มีการเสนอมาซึ่งรัฐบาลพร้อมในเรื่องงบประมาณตรงนี้ ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลสนับสนุน

○ หารือปิดผับในพื้นที่เสี่ยง

เมื่อถามถึงข้อเสนอให้มีปิดผับและสถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงนายกฯ กล่าวว่า ในเรื่องของสถานบันเทิงได้มีหารือแล้วขณะนี้กำลังดูว่าถ้าขอความร่วมมือได้ก็จะขอความร่วมมือ แต่ก็ต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะปิดตัวเองหรือยังและเมื่อถึงเวลาจำเป็นก็อาจต้องปิดทั้งหมด และเรื่องนี้ไม่ใช่ที่เราทำซ้ำแต่ต้องคำนึงถึงหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา สนามมวย ผับต่าง ๆ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังไปหารือกันว่าควรมีมาตรการอย่างไรเรื่องนี้เราต้องฟังจากหมอว่าจะควบคุมอย่างไร ไม่ใช่อะไรก็จะให้นายกฯ สั่งตาม ใครอยากได้อะไรตนจะต้องสั่งทำงานอย่างนี้ไม่ใช่

○ เล็งใช้ก.ม. ตรวจไวรัสฟรี

เมื่อถามต่อถึงข้อเสนอให้ประชาชน

สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี เพื่อเป็นอีกวิธีในการป้องกันการแพร่ระบาด นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้มีเสนอแล้วโดยจะมีใช้กฎหมายกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทันที หรือ ยูซีพีที่เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 60 โดยให้ผู้ป่วยในทุกสิทธิการรักษาที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ. ที่อยู่ใกล้ที่สุด ณ จุดเกิดเหตุได้ รวมถึง รพ. เอกชนในช่วงเวลา 72 ชม.แรก ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งต้องให้หมอเป็นผู้ริบรายเมื่อถามถึงถึงการบูรณาการเรื่องของการทำอากาศยานตามสนามบินต่าง ๆ นายกฯ กล่าวว่า วันนี้นำมาตรการภาพรวมทั้งหมดลงบนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาต้องมีความยุ่งยาก สืบสวนพอสมควรเนื่องจากต้องดูแลคนจำนวนมาก ทั้งในและต่างประเทศมีการเข้าและออกยืนยันว่าการบริหารจัดการรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ล่าช้าเพียงแต่หลายอย่างต้องอาศัยความเข้าใจ เนื่องจากมีคนจำนวนมากในการทำงานร่วมกันซึ่งเที่ยวบินก็ลดลงจำนวนคนที่เคยเข้ามาวันละ 60,000-70,000 คน วันนี้นับเหลือเพียง 6,000 คน เป็นปัญหาที่คืบมาซึ่งต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรกันต่อไป แต่วันนี้สุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

○ เปิดเอกสารระบาดมี.ค.

วันเดียวกันมีการเผยแพร่เอกสารการคาดการณ์การระบาดในระยะที่ 3 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 35 หน้า ในเอกสารระบุว่าหากการระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มจากจะระบาดแบบระลอกเดียวจบแต่หากการระบาดชะลอลงได้ในระดับหนึ่งจะเห็นแนวโน้มการเกิดโรคเป็นฤดูกาลผลการคาดการณ์แสดงได้ใน 3 ฉากทัศน์ ซึ่งสถานการณ์ที่น่าห่วงที่สุดคือ สถานการณ์ที่การควบคุมโรคไม่มีประสิทธิภาพ (รุนแรงที่สุด) จะทำให้ผู้ติดเชื้อ 1 คนจะสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีก 2.2 คน การระบาดจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากโดยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกสัปดาห์ตั้งแต่เดือน มี.ค. เป็นต้นไปจนพบผู้ป่วยต่อสัปดาห์สูงสุดในเดือน ส.ค. จำนวนผู้ป่วยรวมประมาณ 16.7 ล้านคนใน 1 ปี แต่สถานการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ผ่านมาสามารถลดผู้ป่วยลงกว่าที่คาดการณ์ได้ 3-4 เท่าแล้ว

○ “ธรรมนัส” เลียวหัวนัดเคื้อ

ส่วนกรณีผู้ใจเฟ้นักชื่อ “นราธิเบศ ทองคำ” ซึ่งเป็นเซียนมวย เผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้เดินทางมาตักการองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมรวมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา จากนั้นกลับเข้ากรุงเทพฯ ต่อมามีอาการคันเนื้อคันตัวคล้ายจะเป็นไข้จึงไปพบแพทย์มีผลตรวจเบื้องต้น ไข้เข้าต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 นั้นทำให้ นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม สั่งการด่วนถึง นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณรอบองค์พระธาตุพนม พร้อมกักตัวผู้ที่อยู่บริเวณองค์พระธาตุพนมเป็นการด่วนขณะที่ พ.ต.อ. ศรีนคร นัยวัฒน์ ผกก.สภ.ธาตุพนม มีคำสั่งให้ตำรวจศ.ต.ต. 2 นาย และคนในครอบครัวกักตัวเองในบ้านพักเฝ้าดูอาการ เนื่องจากเป็นคนพาเซียนมวยเข้าสักการะพระธาตุพนมอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าหลังจากเซียนมวยมากราบนมัสการองค์พระธาตุพนมเมื่อวันที่ 11 มี.ค.แล้ว ปรากฏว่าคล้อยหลังเพียง 1 วัน คือวันที่ 12 มี.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 จากนั้นก็เข้าไปภายในองค์

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

น พระราชทานพร้อมกับคณะผู้ติดตามถือว่าอยู่
๑ ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสด้วย

๒ ○ **ริบพาทีมงานตรวจร่างกาย**

๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากความ
๔ วิตกกังวลดังกล่าวทำให้ ร.อ.ธรรมนัส พาทีม
๕ งานและคนใกล้ชิด ไปตรวจเชื้อที่ รพ.พระราม
๖ ๙ เป็นการด่วน แม้ว่าการเดินทางไปที่พระ
๗ ราชทานในวันนั้นจะเป็นคนละวันกับคนที่ติด
๘ เชื้อก็ตาม แต่เพื่อความมั่นใจ ร.อ.ธรรมนัสได้
๙ สั่งให้ทุกคนในทีมไปตรวจเชื้อและจะกักตัว
๑๐ 14 วัน ที่งานที่บ้าน เพื่อความปลอดภัย แม้
๑๑ จะไม่มีอาการไม่สบายใด ๆ ก็ตาม

๑๒ ○ **วอนอย่าวิตกกักตุนสินค้า**

๑๓ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
๑๔ และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณี
๑๕ ความกังวลของประชาชนเริ่มต้นตระหนกและ
๑๖ กักตุนสินค้า ว่ากระทรวงพาณิชย์ผู้ประกอบการ
๑๗ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า
๑๘ อุปโภคและบริโภคมาหาหรือเพื่อติดตาม
๑๙ สถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าเป็นอย่างใดและสั่ง
๒๐ การปลัดกระทรวงพาณิชย์ประสานข้อมูลกับผู้
๒๑ ผลิตรวมถึงต้องประสานความร่วมมือทั้ง
๒๒ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ
๒๓ สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
๒๔ พาณิชย์ ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๒๕ ทั้งหมดโดยปัจจุบันยังไม่มีการจำกัดการซื้อ
๒๖ สินค้าจำเป็นบางชนิด เช่น กระดาษทิชชูแต่ขอ
๒๗ ให้ภาคเอกชนรายงานข้อมูลให้ปลัดกระทรวง
๒๘ เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาในบางช่วง
๒๙ ต่อไป ส่วนขณะนี้ถึงเวลาที่ประชาชนต้อง
๓๐ กักตุนสินค้าแล้วหรือไม่นั้น ตนไม่ขอเห็นสิ่ง
๓๑ ดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะจะทำให้สินค้าขาดตลาด
๓๒ ในเวลาที่ไม่สมควรเราอยากเห็นการจับจ่าย
๓๓ ใช้สอยในภาวะปกติเพื่อให้ประชาชนสามารถ
๓๔ ซื้อสินค้าได้อย่างเพียงพอ

๓๕ ○ **ฟันไม่เลี้ยงกักตุนหน้ากาก**

๓๖ เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ปรึกษาหญิง
๓๗ ของรัฐมนตรีบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
๓๘ กักตุนหน้ากาก นายจรินทร์ กล่าวว่า ถ้าข้อเท็จ
๓๙ จริงปรากฏว่าใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
๔๐ การกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมาย
๔๑ รัฐบาลมีความชัดเจนว่าใครกระทำผิดจะต้อง
๔๒ ดำเนินการ หากเรื่องไปถึงใครพนักงาน
๔๓สอบสวนมีหน้าที่ติดตามดำเนินการ โดยไม่
๔๔ เลือกลงโทษ สำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยใน
๔๕ ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์กำลังประสาน
๔๖ ไปรษณีย์ไทยให้จัดจำหน่ายผ่านทางไทยแลนด์
๔๗ โพลสตาร์ท ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์
๔๘ อย่างไม่ก็ตามเรามีคำสั่งห้ามอนุญาตส่งออก
๔๙ หน้ากากอนามัย ยกเว้นได้รับอนุญาต

๕๐ ○ **“วิชัย” เข้าแจ้งปมหน้ากาก**

๕๑ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากให้นาย
๕๒ จรินทร์ได้เชิญ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรม
๕๓ การค้าภายใน เข้าแจ้งประเด็นหน้ากากอนามัย
๕๔ ที่ทางการพาณิชย์ไทยไม่ใช้ โดย นายวิชัย นำ
๕๕ ตัวอย่างมาแสดงคือสวมลชนเมื่อสวมลชน
๕๖ กามว่าถูกสังควิพจน์วิจารณ์อย่างหนักทำให้
๕๗ เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่ นายวิชัย
๕๘ กล่าวว่ามีบ้าง แต่เพื่อชาวไทยทุกคนมีความ
๕๙ ตั้งใจและมุ่งมั่นตลอด ไม่ว่าใครจะมีข้อสงสัย
๖๐ หรือคำถามเรามีหน้าที่ชี้แจง และทำให้เห็น
๖๑ ความมุ่งมั่นในการทำงานจะค่อย ๆ คลี่คลาย
๖๒ ปัญหาไปได้ เขามีสิทธิตั้งคำถาม เขาก็มีสิทธิ
๖๓ อธิบายและขอให้ฟังเหตุผลและผลเชื่อว่าทุก
๖๔ อย่างจะไปได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก
๖๕ นายวิชัย เข้าชี้แจงเสร็จสิ้น ก็ได้ทราบข่าวว่า นาย
๖๖ รัฐมนตรี มีคำสั่งย้ายให้ปฏิบัติราชการสำนัก
๖๗ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเจ้าตัวระบุว่า ไม่น้อยใจและ
๖๘ ไม่เสียใจแต่ที่ผ่านมาก็ทำงานอย่างเต็มที่ โดย
๖๙ ในวันที่ 16 มี.ค. จะเดินทางไปกรมฯเพื่อเก็บ
๗๐ ข่าวของออกจากห้องทำงาน ส่วนอนาคตจะ
๗๑ ตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานรับราชการ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

ไทยวันเดียวพ่วงพรวด 32 ราย ติดเชื้อโควิด-19 กักตัว 77 คนกลับจาก 'อิตาลี'

นายกฯ เล็งเปิดรพ. เฉพาะกิจ
รักษาไวรัสสมรณะ ถ้าเข้าเฟส 3
'ธรรมนัส' ขอ กักตัวเอง 14 วัน
หลังนำคณะเข้าวัดนครพนม

สธ. แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มรวดเดียว 32 ราย พร้อมกักตัวคนไทยกลับจากอิตาลี 77 ราย นายกฯ เผย เตรียมเปิดโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะกิจรักษาโควิด-19 โดยเฉพาะ หากสถานการณ์เข้าสู่ระดับ 3 เปิดให้กลุ่มเสี่ยง ใช้สิทธิ์ตรวจรักษาฉุกเฉินทุกโรงพยาบาลใน 72 ชม. ยอมรับหรือขอเสนอปิดผับ-สถานบันเทิง แล้ว โฆษก สธ. ยืนยัน เจ็บป่วยจริงเข้าตรวจรักษาฟรีทุกโรงพยาบาล ทั่วประเทศ! สั่งปิดพระธาตุพนม กักตัวพระ-เด็กวัด ๑๕ คน ตรวจ หลังเขียนมวยอัครศิลป์ยอมรับติดเชื้อ "สเปน-ฝรั่งเศส" ประกาศปิดประเทศ สกัดการแพร่ระบาดของไวรัสสมรณะ ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

คานงการสหประชาชาติส่งให้เจ้าหน้าที่ทำงานจากที่บ้าน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยใหม่ที่ยืนยันว่าติดเชื้อทั้งหมด 32 ราย ด้วยกัน แบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อจากสนามมวย คอนเสิร์ต เชื้อทั้งหมด 9 ราย กลุ่มที่มีการสัมผัสนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ในสุวรรณภูมิ 3 ราย นักท่องเที่ยว กลับจากต่างประเทศ 7 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนต่างชาติ ไม่สบายและมารักษา 2 ราย ข้าราชการไปดูงานที่สเปน ติด 1 ราย ผู้สัมผัสเจ้าของร้านอาหาร 2 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 3 ราย รวมผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมด 32 ราย โดยยังมีผู้ป่วยที่รอยืนยันผล 51 ราย มีความสัมพันธ์ 6 กลุ่มดังกล่าว ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 114 ราย ระหว่างนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่แออัด ส่วนหน่วยงานราชการก็ขอให้งดการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีคนไทยที่เดินทางกลับจากอิตาลี จำนวน 80 กว่าคน มี 6 คน ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวัง อีก 77 ราย ให้กักตัวที่สกัดเห็น

เตรียมมาตรการรองรับระยะ 3

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ภคลาใหม่ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า การการประชุมในวันนี้เพราะมีความกังวลว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างไร จึงมานั่งได้ตรวจสอบกันในทุกหน่วยงานตามมาตรการที่ได้ประกาศออกไปแล้วว่าจะทำไปได้แค่ไหนอย่างไร และมีปัญหาอยู่ตรงไหน รวมทั้งได้ทบทวนถึงสิ่งต่างๆ ที่กำลังไป ในที่ประชุมได้พูดคุยถึงการเตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ 3 ว่ากระทรวงการต่างประเทศจะต้องทำอะไร เตรียมการในส่วนใดบ้าง ฝ่ายความมั่นคงต้องไปพิจารณาว่าจะต้องใช้กฎหมายใดเพื่อเพิ่มเติมเป็นพิเศษ การประกาศนั้นง่ายอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญเราต้องมาดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะต้อง

ทำอย่างไร ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ และเรื่องสุขภาพล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญทั้งสิ้น

ขอประช.อย่ากังวลมากเกินไป

“ยอมรับว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเยอะ จึงอยากขอร้องว่าวันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะต้องไปกักตนเองไว้ที่หน้าผกคิดว่าอย่าไปกลัวถึงขนาดนั้นเลย วันนี้เรามีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมา ทั้งในเรื่องการติดตามตัว การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ กำลังพิจารณาว่าจะบังคับใช้กับทุกคนได้หรือไม่ เพราะบางครั้งก็ติดในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว” นายกนกกล่าว

ตั้งเปิดรพ.รักษาโควิด-19โดยเฉพาะ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สำหรับเรื่องโรงพยาบาลในอนาคตคนได้ให้แนวทางไปว่าควรจะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลที่เปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจในการรักษาพยาบาลโรคไวรัสโควิด-19 ถ้าสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งขณะนี้มีสถานที่แล้วเป็นโรงพยาบาลที่สร้างใหม่แต่ยังไม่เปิดใช้งานมีประมาณ 100 เตียง จะใช้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะกิจสำหรับโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ ถือเป็นมาตรการรองรับในอนาคต ในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ก็ให้มีการเสนอขึ้นมา ซึ่งรัฐบาลพร้อมทุ่มสรรพกำลังในตรงนี้ ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลสนับสนุนทุกเรื่องที่เป็นความต้องการของหน่วยงานภาครัฐจากมติของคณะกรรมการโรคระบาดแห่งชาติ

หารือปิดผับ-สถานบันเทิงแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสนอให้มีการปิดผับและสถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในเรื่องของสถานบันเทิงได้มีการหารือแล้ว ขณะนี้กำลังดูว่าถ้าความร่วมมือได้ก็จะขอความร่วมมือในส่วนที่มีปัญหาอยู่ก็ต้องดูว่าเราพร้อมที่จะปิดตัวเองหรือยัง และเมื่อถึงเวลาจำเป็นก็อาจต้องปิดทั้งหมด แต่สิ่งนี้คืออีกขั้นตอนหนึ่ง เรื่องนี้ไม่ใช่ที่เราเข้าแต่ต้องคำนึงถึงหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา สนามมวย ผับต่างๆ ขณะนี้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกำลังไปหารือกันว่าควรมีมาตรการอย่างไร เรื่องนี้เราต้องฟังจากหมอว่าจะควบคุมอย่างไร ไม่ใช่ทำอะไรจะให้นายกฯ สั่งตาม ใครอยากได้อะไรมันจะต้องสั่ง ทำงานอย่างไม่ใช่ นับจากนี้ไปคนจะพูดให้น้อยลงก็แล้วกัน พูดเยอะเดี๋ยวกลายเป็นหมอดูไปอีก

เปิดให้กลุ่มเสี่ยงตรวจรักษาฉุกเฉิน

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสนอให้ประชาชนสามารถตรวจเชื้อหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี เพื่อเป็นอีกวิธีในการป้องกันการแพร่ระบาด พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เรื่องนี้มีการเสนอแล้วโดยจะมีการใช้กฎหมายกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ หรือยูซีพี (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ที่เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 โดยให้ผู้ป่วยในฉุกเฉินที่รักษาที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ณ จุดเกิดเหตุได้ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน ในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงแรก ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งต้องให้หมอเป็นผู้รับยาคนไม่ใช่หมอ

ส่งสายปวยรักษาฟรีทุกโรงพยาบาล

นพ.รุ่งเรือง กิจผาดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีหลายภาคส่วนมีเสียงสะท้อนว่าค่าตรวจโรคโควิด-19 มีราคาแพงจะมีมาตรการอย่างไรว่า ตามปกติหากใครก็ตาม มีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ เป็นหวัดหรือ น้ำมูกและประวัติเสี่ยง สามารถไปที่โรงพยาบาลที่แต่ละคนมีสิทธิ ซึ่งจะไปเองหรือให้เจ้าหน้าที่ไปปรับก็ได้ โดยจะได้รับการตรวจและรักษาฟรีในทุกโรงพยาบาล เพราะทุกคนมีทั้งสิทธิของข้าราชการ สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ หรือแม้แต่สิทธิประกันสังคม แต่มีหลักเกณฑ์จะต้องมีอาการป่วยและประวัติเสี่ยงสัมผัส รวมถึงนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” หรือ Universal Coverage Emergency Patient (UCEP) หากเจ็บป่วยภายใน 72 ชั่วโมงแรก สามารถเข้ารับการรักษาหรือช่วยชีวิตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 72 ชั่วโมงแรก ไม่ว่าจะในโรงพยาบาลไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่มีอาการแล้วไปโรงพยาบาล จะไม่สามารถใช้สิทธิ UCEP ได้ ดังนั้น

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ต้องมีอาการหอบอย่างหนัก ต้องสงสัยว่า
เป็นโควิด-19 สามารถเข้าโรงพยาบาลไหน
ก็ได้ โดยใช้สิทธิ UCEP

วอนไม่ต้องไปตรวจหากไม่มีอาการ
ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะมีการคัดกรอง
และซักประวัติ แต่หากไม่มีอาการป่วย ขอ
ความกรุณา ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไป
ตรวจ เพราะตรวจไปก็ไม่ประโยชน์ และ
เสียเงินด้วย ส่วนใหญ่ตรวจไปก็ไม่พบเชื้อ
แต่ถ้ารู้ว่าตัวเองมีประวัติเป็นกลุ่มเสี่ยง
เช่นสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการ
ยืนยันแล้ว ก็ขอให้ติดต่อมายังกรมควบคุม
โรค สายด่วน 1422 ได้ทันทีจะมีเจ้าหน้าที่
เข้าไปดูแล วันนี้ผู้ป่วยที่ได้ยืนยันยืนยันใน
แต่ละราย เราทำงานเต็มที่ เราติดตามคนที่
ใกล้ชิด 40-170 ราย แต่ไม่ใช่ทุกคนเหล่านี้
มีอาการแต่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ขออย่ากังวล-กำลังมีวัคซีนรักษา
เมื่อถามว่า สถานการณ์การแพร่
ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ เข้าใกล้การ
ระบาดในระยะที่ 3 แล้วแค่ไหน นพ.รุ่งเรือง
กล่าวว่า ตนไม่อยากให้มากังวลเรื่องระยะใด
ก็ตาม เพราะสิ่งสำคัญคือ เปลี่ยนความ
กลัวเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ป้องกันได้ เรา
ต้องป้องกันตัวเอง และป้องกันไม่ให้ไป
แพร่เชื้อสู่คนอื่น ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
โรคนี้นี้มีวัคซีนและกำลังมีวัคซีน ซึ่งโดย
ปกติเวลาเกิดการแพร่ระบาดของโรคสำคัญ
เช่นเมื่อ 10 ปีก่อน ที่โรคไขหวัดใหญ่
ระบาด เมื่อเกิดโรค เราจะเก็บเชื้อไปพัฒนา
เป็นวัคซีน มันมีวิธีการทำโดยใช้เวลา
6 เดือน ถึง 1 ปี ก็จะได้วัคซีนออกมา
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่วัคซีน แต่
อยู่ที่ว่าโรคนั้นแพร่ระบาดจากการไอหรือ
จามที่เป็นละอองฝอย ดังนั้นผู้ป่วยต้อง
สวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ ซึ่ง
สิ่งสำคัญประชาชนต้องดูข้อมูลที่ถูกต้อง
อย่าเพิ่งแชร์หรือทำอะไรก็ตาม ขอให้เช็ค
ข้อมูลให้ถูกต้องก่อน

มท.1ตั้งผู้ว่าเป็นพนง.ควบคุมโรค
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีกระทรวง
มหาดไทย(มท.) ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการ

มหาดไทย(มท.) ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
ทุกจังหวัดโดยมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3
และฉบับที่ 4 ว่า โรคไวรัสโคโรนา-19 เป็น
เรื่องใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะ
กำหนดจากศูนย์กลางแล้วส่งไป จึงอยาก
สร้างความเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่คุณคนต้อง
ช่วยกัน คำสั่งที่ออกไปลงไปยังตำบล
7,000 กว่าแห่ง ต้องรับลูกจากส่วนกลาง
ทั้งสาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขตำบล
อำเภอ จังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งต้องซักซ้อม
ช่วยดำเนินการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถ้ามีอะไรจะต้องปรับ ก็
ต้องช่วยกัน ทั้งนี้ ขอสื่อมวลชนช่วย
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจว่าอยู่ใน
ขั้นที่ตนคิดว่าเรียบร้อย เมื่อถามถึงกรณี
ประชาชนเริ่มกักตุนสินค้า พล.อ.อนุพงษ์
กล่าวว่า ถ้าพูดไปจะเป็นประเด็น ขอให้
ถามกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะดีกว่า

กองทัพไทยสั่งยกระดับสกัดโรค
พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) สั่งให้
หน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพ
ไทยทุกหน่วย ยกกระดับมาตรการในการ
ควบคุมสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โดย
กำหนดให้กำลังพลทุกระดับ เฝ้าระวังโรคฯ
ดังกล่าวอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดในกองบัญชาการกองทัพไทย
โดยให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติตนใน
2 ประเด็นหลักอย่างเคร่งครัด ได้แก่
1.ความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว
โดยการงดเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือ
การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่
แออัด งดการสังสรรค์ สมาคมร่วมกับ
คนหมู่มาก หากเกิดอาการป่วยหรือสัมผัส
ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง จะต้องปฏิบัติตามตาม
ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่เป็นการ
แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น ซึ่งถือว่าเป็น
สิ่งที่สำคัญสูงสุด 2.หากมีการเดินทางไป
ยังพื้นที่เสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด และรายงานให้หน่วยต้น
สังกัดทราบทันที

มั่นคง ครองไป ครมมา แหวกหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

โควิด-19

เจ้ากรมสวัสดิการอยู่ระหว่างวินิจฉัย

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่มีปรากฏข่าวสารว่ากระทรวงสาธารณสุขประกาศผู้ติดเชื้อโควิด-19 และหนึ่งในผู้พบติดเชื้อได้เข้าไปร่วมกิจกรรมที่สนามมวยลุมพินีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ต่อมามีการให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยในโรงพยาบาล โดยหนึ่งในบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยและกักบริเวณตนเองคือ พล.ต.ราชิต อรุณวงษ์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ขณะนี้อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของทั้งแพทย์ว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ส่วนครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดก็ได้ดำเนินการตามมาตรการตรวจคัดกรองและกักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการแล้ว อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาและล่าสุดกองทัพบกได้ดำเนินการตามมาตรการกักตัวเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดในทุกสถานที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามสถานที่ เป้าหมายแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรศัพท์ไปหา พล.ต.ราชิต เพื่อสอบถามอาการและข้อเท็จจริงแล้ว แต่ พล.ต.ราชิตไม่รับสาย

'บิ๊กแดง' ยันสบายดี-ไม่ได้ป่วย

ส่วนกรณีมีกระแสในโลกออนไลน์ พาดพิงถึงพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยนั้น ล่าสุดจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดยืนยันว่า พล.อ.อภิรัชต์ยังคงแข็งแรงสบายดี และไม่ได้มีอาการป่วยแต่อย่างใด พร้อมทั้งพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักส่วนตัว

สั่งขต.กักตัวดูอาการ15วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีตำรวจภูธรอำเภอธาตุพนม ออกหนังสือคำสั่งที่ 93/2563 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2563 ให้ ตำรวจยศ ด.ต.จำนวน 2 นาย พร้อมคนในครอบครัว กักตัวเองในบ้านพัก เพื่อเฝ้าดูอาการ เป็นเวลา 15 วัน และประสานแพทย์ พยาบาลเข้าตรวจดูอาการ หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "นราธิเบศ ทองคำ" หรือ

ภูธรอำเภอธาตุพนม ออกหนังสือคำสั่งที่ 93/2563 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2563 ให้ ตำรวจยศ ด.ต.จำนวน 2 นาย พร้อมคนในครอบครัว กักตัวเองในบ้านพัก เพื่อเฝ้าดูอาการ เป็นเวลา 15 วัน และประสานแพทย์ พยาบาลเข้าตรวจดูอาการ หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "นราธิเบศ ทองคำ" หรือ "เบส เชียงใหม่" หัวหน้าค่ายมวยชื่อดัง ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ว่า ติดเชื้อโควิด-19 โดยอ้างว่าเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ได้เดินทางมาตั้งการองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมรามหาวิหาร ก่อนกลับเข้ากรุงเทพฯ ต่อมาเมื่ออาการเริ่มดีขึ้นแล้วจะเดินทางไปพบแพทย์มีผลตรวจเบื้องต้น เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม ผลตรวจของนายตำรวจ 2 นาย ไม่พบว่าติดเชื้อ แต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ปิดพระธาตุพนมกักตัวพระสงฆ์

ผู้สื่อข่าวรายงานใหม่ไลน์ที่นาย นราธิเบศ เดินทางมาซึ่งหัวหน้ากรมทหารบกว่าแวะร้านอาหาร 2 แห่ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 แห่ง และนอนพักในโรงแรมอีก 1 แห่ง ขณะที่วัดพระธาตุพนมได้มีคำสั่งให้ปิดบริเวณพื้นที่ชั้นใน ห้ามผู้ใดเข้าไปโดยเด็ดขาด ซึ่งทางคณะแพทย์ พยาบาลจะลงไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาด ให้พระภิกษุสงฆ์ และเด็กวัดที่นำคณะเข้ามาในพระธาตุพนม กักตัว 14 วัน

เผย'ธรรมนัส'เข้าไปในพระธาตุ

นอกจากนี้แล้ว ปรากฏว่าเมื่อ 12 มีนาคม ก็มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมช.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเกษตรผู้นำโขง ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 จากนั้นก็เข้าไปภายในองค์พระธาตุพนม พร้อมกับคณะผู้ติดตาม ซึ่งอาจมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้เช่นกัน

รอผลตรวจ-กักตัวเอง14วัน

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวจากคนใกล้ชิดของ ร.อ.ธรรมนัส แจ้งว่า ร.อ.ธรรมนัสได้ไปตรวจหาเชื้อไวรัสดังกล่าวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หลังเข้าสักการะองค์พระธาตุพนม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม และขอยืนยันว่าไม่พบเชื้อ ร.อ.ธรรมนัส ก็จะกักตัวเอง 14 วัน ไม่เดินทางไปไหน และต้องลาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และ

เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนของผู้ที่มีความเสี่ยง ส่วนคณะทำงานของ ร.อ.ธรรมนัสได้ไปตรวจเชื้อโรคโควิด-19 แล้วเช่นกัน โดยทุกคนจะกักตัวเอง 14 วัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคคล และเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

'สเปน-ฝรั่งเศส'สั่งปิดประเทศแล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สเปนและฝรั่งเศสเป็น 2 ประเทศล่าสุดที่ประกาศใช้นโยบายปิดประเทศ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสเปนอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดหนักเป็นอันดับ 2 รองจากอิตาลี ทำให้รัฐบาลมีคำสั่ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ให้ประชาชน 47 ล้านคน ต้องกักบริเวณตนเองอยู่แค่นิที่พัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดเป็นเวลา 15 วัน โดยชาวสเปนทุกคนจะต้องอยู่ภายในบ้านพัก เว้นแต่ออกมาซื้ออาหาร ไปทำงาน ไปโรงพยาบาล หรือมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น

หลังการประกาศปิดประเทศสเปนเพียงไม่นานก็มีรายงานข่าวยืนยันว่า นางมรีอา ซานเชส ภริยานายกรัฐมนตรีสเปน ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19

ชาวเมืองนำหอมออกดื่มจนล้มบาร์

ส่วนที่ฝรั่งเศส ประชากร 67 ล้านคน ก็ถูกสั่งให้กักบริเวณอยู่ภายในบ้านพัก ขณะที่ร้านค้าต่างๆ ที่ไม่จำเป็น รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ถูกสั่งระงับเช่นกัน หลังจากปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าในเวลา 72 ชั่วโมง นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสยืนยันว่า ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว นอกจากจำกัดการเคลื่อนไหวของทุกคน อย่างไรก็ตาม หลังคำประกาศดังกล่าว ปรากฏว่าบาร์หลายแห่งกลับเต็มไปด้วยผู้คน หรือมีผู้คนออกมาใช้บริการมากขึ้น แม้รัฐบาลจะมีคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนออกมารวมกันก็ตาม

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ม ยูเอ็นให้จันท.นิวยอร์กทำงานที่บ้าน
อ ส่วนที่นครนิวยอร์ก ประเทศ
น สหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ (ยูเอ็น)
ก ได้เผยแพร่แถลงการณ์ของเลขาธิการใหญ่
อ คือนายอันโตนิโอ กูเตร์เรส เมื่อวันที่เสาร์
ด ที่ผ่านมา ให้เจ้าหน้าที่การทูตทั้งหมด
อ ประจำสำนักงานใหญ่ของยูเอ็น ซึ่งตั้งอยู่
น ที่นครนิวยอร์ก ในสหรัฐ ทำงานอยู่บ้าน
ค เป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจาก
ก วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ป โควิด-19 อย่างไรก็ตาม การกิจของยูเอ็น
อ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกซึ่งมีการ
ง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บุคคลใดต้อง
ง เดินทางมายังอาคารสำนักงานใหญ่ของ
ยูเอ็น ขอให้เป็นการเข้าสู่พื้นที่ “เฉพาะมี
กิจจำเป็นเท่านั้น” เนื่องจากยูเอ็นต้องการ
ลดการสัมผัสและการใกล้ชิดระหว่าง
บุคคลในพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุด ปัจจุบัน
สำนักงานใหญ่ของยูเอ็นที่นครนิวยอร์ก
มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 3,000 คน เป็น
ตัวแทนจากรัฐสมาชิกทั้ง 193 แห่ง
ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าว มีขึ้นหลัง
สำนักงานคณะผู้แทนถาวรของฟิลิปปินส์
ประจำยูเอ็น ยืนยันการมีนักการทูตคนหนึ่ง
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นับเป็นบุคลากรสังกัด
สำนักงานใหญ่ยูเอ็นคนแรก ซึ่งล้มป่วยด้วย
โรคโควิด-19 แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการล้มป่วย
ของนักการทูตคนนี้อยู่ในสถิติผู้ติดเชื้อ
สะสมของรัฐนิวยอร์กหรือไม่ ซึ่งมีจำนวน
อย่างน้อย 613 คน และเสียชีวิตแล้ว 2 คน

ปิดสำนักงานเจนีวา-ระงับประชุม

ในเวลาเดียวกัน สำนักงานของ
ยูเอ็นที่เมืองเจนีวา ทางตะวันตกของ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากนานา
ประเทศปฏิบัติงานอยู่รวมกันประมาณ
1,600 คน ปิดสำนักงานและให้เจ้าหน้าที่
ทำงานจากที่บ้านชั่วคราวเช่นกัน หลังมี
รายงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(องค์การการค้าโลก) ติดเชื้อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่
ส่วนหน่วยงานอีกหลายแห่งซึ่งมีสำนักงาน
อยู่ใกล้เคียงกับสำนักงานของยูเอ็นในเมือง
เจนีวา อาทิ องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ)
ระงับประชุมจนถึงวันที่ 20 มีนาคม

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ในช่วงวันที่ 15 มีนาคม 2563 มียอดผู้ติดเชื้อ
รวม 157,372 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 5,844 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

พิษกักตุนหน้ากากโควิด-บิกตู๋สั่งด่วน แดงอริบตี'คน'

เข้าสำนักนายกฯ-จ่อไขก๊อก
วันเดียวติดเชื้อเพิ่ม32คน
'นายกอบจ.แปดริ้ว'ก็ป่วย
ถาวรร่วมคุมขังกับแม่ทิว
'ประยุทธ์'เซ็นแดงอริบตี'คน'เก็บกู ปมกักตุนแมสก์
สะพัดเจ้าตัวเตรียม'ไขก๊อก' (อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ต่อจากหน้า 1

แต่งอภิตี'คน.'

'บิ๊กตุ'ถลกก.ศูนย์แก้โควิด-19

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 มีนาคม ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วย กท. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัด กท. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) คณะกรรมาธิการจากทุกกระทรวง ตลอดจนหลายภาคส่วนเข้าร่วม โดยก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ได้ทักทายเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการเป็นกันเอง ระหว่างการประชุมไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังแต่อย่างใด

'บิ๊กป๊อก' เข้มผู้ว่ารับมือ

พล.อ.อนุพงษ์ให้สัมภาษณ์กรณีสั่งหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับพื้นที่หลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 ว่า เชื่อไวรัสโควิด-19 เป็นเรื่องใหม่ ประภคดังกล่าวจะกำหนดจากศูนย์กลางแล้วส่งไปบางครั้งมีเรื่องไม่เรียบร้อย บางครั้งก็ไม่มีอะไร จึงอยากสร้างความเข้าใจว่าเป็นเรื่อง queทุกคนต้องช่วยกัน คำสั่งที่ออกไปลงไปยังตำบล 7,000 กว่าแห่ง ซึ่งต้องรับลูกจากส่วนกลาง ทั้งสาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขตำบล อำเภอ จังหวัด อสม. ต้องซักซ้อมช่วยดำเนินการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้ามีอะไรจะต้องปรับแก้ต้องช่วยกัน ทั้งนี้ ขอสื่อช่วยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจว่ามันอยู่ในขั้นที่คิดว่าเรียบร้อย

เมื่อถามถึงกรณีที่ประชาชนเริ่มกักตุนสินค้า พล.อ.อนุพงษ์ปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าว และกล่าวว่า ถ้าพูดไปจะเป็นประเด็น

ขอให้ตามกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

'จรินทร์' ส่งรับมือกักตุนสินค้า

นายจรินทร์ให้สัมภาษณ์การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ถึงกรณีความกังวลของประชาชนเริ่มตื่นตระหนกและกักตุนสินค้าว่า พณ.ได้เชิญผู้ประกอบการและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคมาหารือเพื่อติดตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าอย่างไรและสั่งการปลัดพณ.ประสานข้อมูลกับผู้ผลิต รวมถึงประสานความร่วมมือทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ปัจจุบันยังไม่จำกัดการซื้อสินค้าจำเป็นบางชนิด เช่น กระดาษทิชชู ฯลฯ แต่ขอให้ภาคเอกชนรายงานข้อมูลให้ปลัดกระทรวงเพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาในบางช่วงต่อไป เมื่อถามว่า ขณะนี้ถึงเวลาที่ประชาชนจำเป็นต้องกักตุนสินค้าแล้วหรือไม่ นายจรินทร์กล่าวว่า ไม่อยากเห็นสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะจะทำให้สินค้าขาดตลาดในเวลาที่สมควร อยากเห็นการจับจ่ายใช้สอยในภาวะปกติ เพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างเพียงพอ

ล้นพันไม่เลี้ยงเอี่ยวโกงแมสก์

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ปรึกษาหญิงของรัฐมนตรีบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัย นายจรินทร์กล่าวว่า ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมาย รัฐบาลมีความชัดเจนว่าใครกระทำผิดจะต้องดำเนินการ หากเรื่องไปถึงใคร พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ติดตามดำเนินการ โดยไม่เลือกหน้าสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยในปัจจุบัน พณ.ได้ประสานผู้ผลิตทั้ง 11 โรงงานในการปรับเปลี่ยนไลน์ผลิตจากการผลิตสินค้าอย่างอื่นให้มาเพิ่มการผลิตหน้ากากอนามัยมากขึ้น ตอนนี้ดำเนินการได้แล้วบางส่วน โดยเพิ่มจากผลิตวันละ 1.2 ล้านชิ้น เป็น 1.76 ล้านชิ้น ทำให้การกระจายหน้ากากคล่องตัวขึ้น จัดสรรให้ สธ.นำไปกระจายบุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ ได้เพิ่มขึ้นจากวันละ 7 แสนชิ้น เป็นวันละ 1 ล้านชิ้น ในส่วนของ พณ.กระจายไปยังร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกต่างๆ ได้มากขึ้น จากวันละ 5 แสนชิ้นเป็น 7.6 แสนชิ้น หลังจากนั้นจะมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น ร้านกาแฟเมอซอน บีมน้ำมันฝรั่งจาก

และกำลังประสานไปรษณีย์ไทยให้จัดจำหน่ายผ่านทางไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (THAILAND POSTMART.com) ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ขอเรียนว่าถึงอย่างไรก็ไม่พอดำประชาชนจะใช้พร้อมกันทั้งประเทศ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้า

แจ้งหน้ากากส่งออกหยุดวัน

เมื่อถามว่า หน้ากากอนามัยที่ใช้ในประเทศยังไม่เพียงพอเหตุใดยังอนุญาตให้ส่งออก นายจรินทร์กล่าวว่า มีคำสั่งห้ามอนุญาตส่งออก ยกเว้นได้รับอนุญาต พุดกันชัดเจนแล้วในทางนโยบายว่าถ้าเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้จะไม่อนุญาตให้ส่งออกโดยเด็ดขาด เพราะถ้าประชาชนยังไม่ใช้จะอนุญาตให้ส่งออก แล้วจะตอบคำถามประชาชนอย่างไร แต่ไม่มีข้อยกเว้นถ้าเป็นหน้ากากอนามัยที่ประเทศไทยไม่ใช่ เช่น หน้ากากอนามัยที่มีแผ่นหน้ากากใส่ป้องกันตาและสายคล้องหูแบบเชือกที่หมอไทยไม่ใช่ หน้ากากอนามัยที่ผลิตขึ้นมาขยได้ลิขสิทธิ์ของต่างประเทศที่ไม่สามารถขายในประเทศไทย และหน้ากากอนามัยที่ผลิตภายใต้เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนที่มีเงื่อนไขผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้นก็ต้องอนุญาตให้ส่งออก เป็นต้น

อภิตีคน.ยันทุ่มเททำงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนายจรินทร์ให้สัมภาษณ์ได้เชิญนายวิรัช โภชนกิจ อภิตกรมการค้าภายใน (คน.) ซึ่งแจ้งประเด็นหน้ากอนามัยที่ทางการแพทย์ไทยไม่ใช่ โดยนายวิรัชได้นำตัวอย่างมาแสดงต่อสื่อมวลชน เมื่อ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการ
สำนักนายฯ โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน
ทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้ว
หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยระหว่าง
ปฏิบัติราชการสำนักนายฯ ให้ปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับราชการตรวจราชการโดยอยู่ในกำกับ
ดูแลของปลัดสำนักนายฯ อนึ่ง เพื่อให้การ
บริหารราชการของกรมการค้าภายในเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพให้กระทรวง
พาณิชย์ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงนามโดย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีผลตั้งแต่วันที่
15 มีนาคมเป็นต้นไป

สะพัด'วิชัย'เตรียมไขก๊อ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้า
ภายใน (คน.) กล่าวหลังมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการที่สำนักนายฯ ว่า ในวันที่ 16 มีนาคม
จะเดินทางไปกรมการค้าภายในเพื่อเก็บของ
และอำลาข้าราชการกรมการค้าภายใน เพราะ
การย้ายครั้งนี้ไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้า แต่ตนมองว่า
ได้พักบ้างก็เหมือนกัน ส่วนจะสรรหาใครมา
ปฏิบัติงานแทนตน ไม่ต้องกังวลเพราะมีคน
ทำงานแทนตนเองได้ ข้าราชการในกระทรวง
พาณิชย์ยังมีอีกมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนใกล้ชิดนายวิชัย
ระบุว่า ในวันที่ 16 มีนาคมนี้ นอกจากนาย
วิชัยจะเดินทางไปกรมการค้าภายในเพื่อเก็บ
ของและกล่าวอำลาพนักงานข้าราชการแล้ว อาจ
จะแจ้งการลาออกด้วย โดยระบุว่าต้องการพัก
ผ่อนเนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ขณะเดียวกันนายวิชัยก็เกษียณอายุราชการ
ในเดือนกันยายนี้อีกแล้ว

ขณะที่นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนา
ยฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ไม่ตอบคำถามใดๆ กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว

สั่งเตรียมพร้อมรับมือเข้ารยะ3

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึง
ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 ว่า การมาประชุมในวัน
นี้เพราะนายฯมีความกังวลว่าจะสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างไร จึง
มานั่งไล่ตรวจสอบกันในทุกหน่วยงานตาม
มาตรการที่ได้ประกาศออกไปแล้วว่าจะทำได้
แค่ไหนอย่างไร และปัญหาอยู่ตรงไหน รวม
ทั้งได้ทบทวนถึงสิ่งต่างๆ ที่กำลังไปรวมถึง
หน้ากอกอนามัยได้สั่งให้ไปรวบรวมเกี่ยวกับ
เรื่องของหน้ากอกอนามัยว่าในส่วนที่นำเข้า

มาจากต่างประเทศนั้นมีประเทศใดบ้างขณะ
เดียวกันได้สั่งให้ไปเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับ
การผลิตตามสายผลิตของโรงงานต่างๆ ให้
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งได้หารือกับประเทศผู้ผลิต
วัตถุดิบ โดยเฉพาะการประสานกับทางจีน
เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศ
จีน นอกจากนี้ กำลังเร่งพัฒนาหน้ากากอนามัย
ทางเลือกใช้กับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะบุคคล
ที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง
เรื่องเหล่านี้ประชาชนจะต้องเกิดความเข้าใจ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในที่ประชุมได้
พูดคุย ถึงการเตรียมมาตรการรองรับหาก
สถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ 3 ว่ากระทรวงการ
ต่างประเทศจะต้องทำอะไร เตรียมการใน
ส่วนใดบ้าง ฝ่ายความมั่นคงต้องไปพิจารณา
ว่าจะต้องใช้กฎหมายใดเพื่อเพิ่มเติมเป็นโทษ
การประกาศนั้นง่ายอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญ
ต้องมาดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะต้องทำ
อย่างไร ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจ และเรื่องสุขภาพส่วนแต่เป็น
สิ่งสำคัญทั้งสิ้น

"ยอมรับว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเยอะ
จึงอยากขอร้องว่าวันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนที่
ต้องไปกักตุนอะไรหนักหนา คิดว่าอย่าไปกลัว
ถึงขนาดนั้นเลย วันนี้มีมาตรการเพิ่มเติมขี้น
มา ทั้งในเรื่องการติดตามตัว การเข้าอพยพ
เคชันต่างๆ กำลังพิจารณาว่าจะบังคับใช้กับ
ทุกคนได้หรือไม่ เพราะบางครั้งก็คิดในเรื่อง
ของสิทธิส่วนบุคคล จะต้องได้รับการยินยอม
จากเจ้าตัว" นายกฯกล่าว

เล็งใช้พร.ศูนย์เฉพาะกิจรองรับ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ต้องแยกการ
ปฏิบัติในส่วนของคนไทย และในส่วนของคน
ต่างประเทศ ทั้งหมดเป็นมาตรการที่เสนอมา
โดยคณะแพทย์ อย่าลืมว่านายฯไม่ใช่หมอน
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหาร ต้องฟังหมอเป็น
หลัก วันนี้ทุกฝ่ายได้เข้ามาช่วยกันทั้งหมด เว้น
แต่บางคนที่ยังเข้ามาไม่ได้ เพราะบางครั้งยัง
พูดไม่ตรงกัน ไม่ใช่ว่าจะต้องพูดตรงกับรัฐบาล
แล้วถึงจะให้เข้ามาร่วมทำงาน เพียงแต่ต้อง
ฟังเหตุและผลด้วย ช่วงนี้ต้องขอความร่วมมือ
จากทุกคน ให้ความสำคัญกับทุกคน คน
ไทยที่กลับจากต่างประเทศมีมาตรการดูแล
ทั้งนักศึกษาทุนเอเอฟเอสและแรงงาน เพราะ
ทุกคนต้องการกลับบ้าน ต้องมาดูแลถึงมาตรการ
การคัดกรอง ทั้งเรื่องสถานที่ที่อยู่อาศัยศูนย์
ลัดทึบยังใช้อยู่ ไม่ได้ลัดทึบ สำหรับเรื่องโรง
พยาบาลในอนาคตได้ให้แนวทางไปว่าควรจะ

(อ่านต่อหน้า 7)

สื่อมวลชนถามว่า ถูกสังคมนักวิชาการ
อย่างหนักทำให้เสียกำลังใจในการทำงาน
หรือไม่ นายวิชัยกล่าวว่า "มีบ้าง แต่เพื่อ
พี่น้องชาวไทย ทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่น
ตลอด ไม่ว่าใครจะมีข้อสงสัย หรือคำถามเรา
มีหน้าที่ชี้แจง และทำให้เห็นความมุ่งมั่นในการ
ทำงานจะค่อยๆ คลี่คลายปัญหาไปได้ เรามี
สิทธิตั้งคำถาม เราก็มีสิทธิอธิบาย และขอให้
ฟังเหตุและผลเชื่อว่าจะทุกอย่างจะไปได้ ที่ผมถาม
ผมก็บอกได้เลยว่าที่ทำหน้าที่จัดการให้กับ 11
โรงงาน และต้องทำหน้าที่กระจายหน้ากอก
เกือบ 2 ล้านชิ้นให้ สธ. ห้างสรรพสินค้าผู้ค้า
ปลีกทั้งหลาย เพื่อให้วิกฤตผ่านไปได้ด้วย
ทุกคนทุ่มเทและตั้งใจที่จะทำ"

'บิ๊กตุ๋' เต็งอธิบดีคน.เข้ากร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการให้สัมภาษณ์
นายวิชัยเสร็จสิ้นไม่ถึงชั่วโมง ได้มีการเผยแพร่
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 80/2563 เรื่อง
ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายฯ
รัฐมนตรี มีเนื้อหาสรุปว่า เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของ
รัฐบาลภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีประเด็น
ทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนหน้ากอกอนามัย
สมควรมีการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน
ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหาร
ราชการของกรมการค้าภายใน อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 11(3) และ (4) แห่งพระ
ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกฯจึงมีคำสั่งให้
นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้า

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ต่อจากหน้า 5

ตั้งอธิบดี'คน.'

จัดตั้งโรงพยาบาลที่เปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจรักษาพยาบาลโรคไวรัสโคโรนา ถ้าสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ 3 ขณะนี้มีสถานที่แล้วเป็นโรงพยาบาลที่สร้างใหม่แต่ยังไม่เปิดใช้งาน มีจำนวนเตียงประมาณ 100 เตียง จะใช้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะกิจสำหรับโรคโควิด โดยเฉพาะ ถือเป็นมาตรการรองรับในอนาคต ในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ก็ให้มีการเสนอขึ้นมาซึ่งรัฐบาลพร้อมทุ่มสรรพกำลังในตรงนี้

แย้มอาจต้องปิดสถานบันเทิง

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสนอให้ปิดผับและสถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในเรื่องของสถานบันเทิงดีหรือไม่แล้ว ขณะนี้ดูว่าถ้าขอความร่วมมือได้ก็จะขอความร่วมมือ ในส่วนที่มีปัญหาต้องดูว่าพร้อมที่จะปิดตัวเองหรือยัง และเมื่อถึงเวลาจำเป็นอาจต้องปิดทั้งหมด เรื่องนี้ไม่ใช่ทำซ้ำแต่ต้องคำนึงถึงหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา สนามมวย ต้นต่างๆ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังไปหารือกันว่าควรมีมาตรการอย่างไรเรื่องนี้ต้องฟังจากหมอว่าจะควบคุมอย่างไร

"ไม่ใช่ใครก็จะให้ยกย่องใคร นับจากนี้ไปผมจะพูดให้ย่อยลงก็แล้วกัน พูดเยอะเดี๋ยวกลายเป็นหมอลูกไปอีก" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสนอให้ประชาชนตรวจเชื้อหาเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อเป็นอีกวิธีในการป้องกันการแพร่ระบาด พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เรื่องนี้มีการเสนอแล้วโดยจะมีการใช้กฎหมายกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่หรือยูซีพี (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ที่เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยให้ผู้ป่วยในทุกสิทธิการรักษาที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ณ จุดเกิดเหตุได้ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน ในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงแรก ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่

ย้ายบูรณาการทั้งประเทศ

เมื่อถามถึงการบูรณาการเรื่องของการทำอากาศยานตามสนามบินต่างๆ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้บูรณาการภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ต่างประเทศ สนามบิน พื้นที่ควบคุม ส่วนภาค

ปฏิบัติมีการบูรณาการกันอยู่แล้ว ถ้ามีฟังแต่ในสื่อทุกอย่างก็มีปัญหา ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ไม่เคยดีขึ้นมานานแล้ว ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาย่อมมีความยุ่งยากลำบากพอสมควร เนื่องจากต้องดูแลคนจำนวนมาก ทั้งในและต่างประเทศมีการเข้าและออกวันนี้เจ้าหน้าที่ทำงานเข้ามาในระบบ ยืนยันว่าการบริหารจัดการรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ล่าช้า เพียงแต่หลายอย่างต้องอาศัยความเข้าใจเนื่องจากมีคนจำนวนมากทำงานร่วมกัน อย่างวันนี้มีคนเข้าประเทศลดลงเยอะมากซึ่งสถิติก็มีอยู่แล้ว เทียบกับที่ลดลงจำนวนคนที่เคย เข้ามาวันละ 60,000-70,000 คน วันนี้เหลือเพียง 6,000 คน เป็นปัญหาที่ตามมาต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรกันต่อไป แต่วันนี้สุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

'สธ.' แจกกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดฟรี

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีหลายภาคส่วนมีเสียงสะท้อนว่าค่าตรวจโรคโควิด-19 มีราคาแพงจะมีมาตรการอย่างไร ตามปกติหากใครมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ เป็นหวัดหรือน้ำมูกและประวัติเสี่ยงไปที่โรงพยาบาลแต่ละคนมีสิทธิจะไปเอง หรือให้เจ้าหน้าที่ไปรับก็ได้ โดยจะได้รับการตรวจและรักษาฟรีในโรงพยาบาล เพราะทุกคณะที่สังกัดของข้าราชการสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ หรือแม้แต่สิทธิประกันสังคม แต่มีหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีการป่วยและประวัติเสี่ยงสัมผัส รวมถึงนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" หรือ ยูซีพี หากเจ็บป่วยภายใน 72 ชั่วโมงแรก เข้ารับการรักษาหรือช่วยชีวิตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 72 ชั่วโมงแรก ไม่ว่าจะในโรงพยาบาลไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่มีอาการแล้วไปโรงพยาบาล จะไม่สามารถใช้สิทธิยูซีพีได้ วันนี้ติดตามคนที่ใกล้ชิด 40-170 ราย แต่ไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้มีอาการแต่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ป่วยหนักถึงส่งรพ.ใหญ่

เมื่อถามว่าการส่งตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเอกชนมายังโรงพยาบาลรัฐ นพ.รุ่งเรืองกล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมมือหากมีการป่วยไปโรงพยาบาลเอกชน มีสิทธิพื้นฐานอยู่แล้ว ผลตรวจจากห้องแล็บก็ส่งมาได้เลยกระทรวงสาธารณสุขดูแลอยู่แล้ว ยกเว้นกรณีที่บางคนไปขอตรวจเอง หมอจะแนะนำว่าอย่าตรวจเลย แต่ถ้ายืนยันว่าจะตรวจก็จะเสียเงิน

เมื่อถามว่าหากผลตรวจจากห้องแล็บออกจากโรงพยาบาลไหน ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นได้หรือไม่ โดยไม่ต้องส่งตัวมาที่โรงพยาบาลรัฐ นพ.รุ่งเรืองกล่าวว่า ผู้ป่วย 1 แสนกว่าคนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย 90 เปอร์เซ็นต์ อาการไม่หนักมาก ศักยภาพของโรงพยาบาลดูแลได้ เตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ให้คำปรึกษาทั้งประเทศและมีระบบรองรับ กรณีที่มีผู้ป่วยหนักบางรายมีจำนวนน้อยมากจะส่งมาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น สถาบันบำราศนราดูรหรือโรงพยาบาลราชวิถี

อย่ากักตุน-ไม่ซักรอยเท้าดี

เมื่อถามว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ เข้าใกล้การระบาดในระยะที่ 3 แล้วแค่ไหน นพ.รุ่งเรืองกล่าวว่า ไม่อยากให้มันกังวลเรื่องระยะใดก็ตาม เพราะสิ่งสำคัญคือ เปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้ที่ถูกต้องป้องกันได้ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โรคนี้มียารักษาและกำลังจะมีวัคซีนโดยปกติเวลาเกิดการแพร่ระบาดของโรคสำคัญ เช่นเมื่อ 10 ปีก่อน ที่โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด เมื่อเกิดโรค จะเก็บเชื้อไปพัฒนาเป็นวัคซีนมีวิธีการทำโดยใช้เวลา 6 เดือนถึง 1 ปีก็จะได้วัคซีนออกมา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่วัคซีน ดังนั้นผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ สิ่งสำคัญประชาชนต้องดูข้อมูลที่ถูกต้อง อย่าเพิ่งแชร์หรือทำอะไรก็ตามขอให้เช็กข้อมูลให้ถูกต้องก่อน แต่ส่วนใหญ่ไม่อ่านแต่ส่งต่อเลยต้องขอทราบบริเวณ ปัญหาวันนี้โรคโควิด-19 ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เป็นเรื่องสุขภาพทางจิตใจ เมื่อถามว่าขณะนี้ประชาชนมีความจำเป็นจะต้องกักตุนอาหารแล้วหรือไม่ว นพ.รุ่งเรืองกล่าวว่า ไม่มีความจำเป็น เพราะด้วยระบบบรรณาอุปสงค์ อุปทานมีความเพียงพอ

เมื่อถามว่าพูดได้หรือไม่ว่ามาตรการปิดเมืองหรือปิดประเทศไม่มีทางเกิดขึ้นกับประเทศไทย นพ.รุ่งเรืองกล่าวว่า "ตรงนี้เป็นส่วนที่จะต้องตัดสินใจต่อไปในอนาคตขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการ วันนี้สิ่งที่ทำไม่ได้ทำแบบไม่ตั้งวางแผน มีผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ ระดับองค์การอนามัยโลกมาร่วมกันคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม และไม่ต้องห่วงสิ่งที่ประเทศไทยทำวันนี้ ทำเกินกว่าสถานการณ์มีอยู่เสมอ และที่สำคัญคือระบบรักษาพยาบาล ทุกอย่างพร้อมที่รองรับ ไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดขนาดไหนก็ตาม จะไม่เป็นแบบอิตาลี ซึ่งนายกฯ กำชับว่าต้องทำให้ดีที่สุด"

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

‘ดีอีเอส’ยื่นใช้แอปพ์ตามกลุ่มเสี่ยง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ถึงการใช้อแอปพลิเคชัน SydeKick สำหรับใช้ในการติดตามผู้ที่จำเป็นต้องกักตัวในบ้านว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวทำมาแล้วตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ใช้ระบบเฝ้าระวังที่ทั้งหมดได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และกระทรวงคมนาคม กรณีของกลุ่มคนที่ใช้อแอปพลิเคชันมี 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้มีการประสานให้โหลดแอปพลิเคชันและกรอกข้อมูล ในแอปพลิเคชันจะถ่ายรูปหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และตัวโดยสารเครื่องบิน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่กรมควบคุมโรค นอกจากนี้ กำลังประสานงานกับกระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา เดินทางเข้ามาประเทศไทยจะให้มีการคัดกรองที่ด่านต่างๆ บนเครื่องบินเพื่อขอความร่วมมือเมื่อลงจากเครื่องบินให้กรอกข้อมูล เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา ส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวอาจเริ่มมีปัญหาไม่ได้เตรียมโทรศัพท์มือถือหรือเบอร์โทร ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าอาจขอซิมการ์ดฟรี 14 วันให้คนกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้คนที่เข้าประเทศไทยสื่อสารกันได้ตลอดเวลา รวมถึงกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่เข้ามาแล้วจะถูกส่งไปยังภูมิลำเนาหรือไปกักตัวที่บ้าน ใช้แอปพลิเคชันเฝ้าระวังเหมือนกัน แต่อาจจะมีการละเมิดมากขึ้นในการติดตามตัว

ถกโอเปอเรเตอร์ทำงานที่บ้าน

เมื่อถามถึงกรณีชาวเฟคนิวส์ต่างๆ ในเรื่องโควิด-19 มีการดำเนินการจับกุมอย่างไร นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา มีการส่งเจ้าหน้าที่ไป 15 ชุด จับกุมคนที่ปล่อยเฟคนิวส์ออกมา โดยจับกุมได้ 5 ราย และรับตัวมาดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) แล้ว ซึ่งจะดำเนินคดีทุกรายไม่มีเว้น ทั้งนี้ ยากขอความร่วมมือในสถานการณ์แบบนี้ยากให้ศึกษาข้อมูลให้ดีกว่าก่อนส่งต่อ เพราะจะกระทบกับสังคมโดยรวม สร้างความตื่นตระหนก

(อ่านต่อหน้า 8)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

มธ.ประกาศงดเรียน16-23มี.ค.

น.ส.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการดังนี้ 1.ให้งดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 22 มีนาคม และให้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 23 มีนาคม หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น 2.ให้คณะต่างๆ เตรียมระบบสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และดำเนินการให้สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ 23 มีนาคม 3.ให้สำนักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินการประชุมในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายในที่พัก (work from home) 4.ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ติดตามประกาศเกี่ยวกับการจัดการอบรมระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

พิษโควิดตายทั่วโลก5.8พันราย

สำนักข่าวเอพี และรอยเตอร์ รายงานว่า จำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกในช่วงเช้าวันที่ 15 มีนาคม เพิ่มขึ้นเป็น 5,830 รายแล้ว โดยนอกจากจีน ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือประเทศอิตาลี 1,441 ตามด้วยอิหร่าน 611 สเปน 195 ขณะที่ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสิบคนประกอบด้วย ฝรั่งเศส 91 เกาหลีใต้ 72 สหรัฐ 49 ญี่ปุ่น 22 อังกฤษ 21 สวิตเซอร์แลนด์ 13 เนเธอร์แลนด์ 12 และ อิรัก 10 คน

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งทะลุ 150,000 คน มาอยู่ที่ 156,169 คน โดยพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดนอกจีนที่อิตาลี 21,157 อิหร่าน 12,729 เกาหลีใต้ 8,086 สเปน 6,391 เยอรมนี 4,585 ฝรั่งเศส 4,480 สหรัฐ 2,726 สวิตเซอร์แลนด์ 1,359 อังกฤษ 1,143 นอร์เวย์ 1,090 และมีประเทศที่มีผู้ติดเชื้อหลักร้อย ประกอบด้วยสวีเดน 961 เนเธอร์แลนด์ 959 เดนมาร์ก 836 ญี่ปุ่น 773 บราซิล 696 เม็กซิโก 689 ออสเตรเลีย 655 แคนาดาและออสเตรเลีย 250 มาเลเซีย 238 กรีซ 228 ฟินแลนด์ 225 สิงคโปร์ 212 บาห์เรน 210 อิสราเอล 193 สาธารณรัฐเช็ก 189 สโลวาเกีย 181 โปรตุเกส 169 โอลิมเปีย 156 บราซิล 151 ไอร์แลนด์ 129 โรมาเนีย 123 เอสโตเนีย 115 ฟิลิปปินส์ 111 อิรัก 110 อียิปต์ 109 คูเวต 104 ซาอุดีอาระเบียและโปแลนด์ที่ละ 103 และอินเดีย 102 ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อซึ่งหายแล้วอยู่ที่ 73,955 คน

สเปน-ฝรั่งเศสปิดประเทศ

สเปนและฝรั่งเศสเป็น 2 ประเทศล่าสุด ที่ประกาศใช้นโยบายปิดประเทศ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุโรป

ปัจจุบันสเปนเป็นประเทศที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในยุโรปเลวร้ายเป็นอันดับ 2 รองจากอิตาลี ทำให้รัฐบาลมีคำสั่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ให้ประชาชน 47 ล้านคน ต้องกักบริเวณตนเอง อยู่แต่ในที่พัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประกาศ มาตรการฉุกเฉินเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดเป็นเวลา 15 วัน

คำสั่งดังกล่าวถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที โดยนับจากนี้ไปชาวสเปนทุกคนจะต้องอยู่ภายในบ้านพัก เว้นแต่ออกมาซื้ออาหาร ไปทำงาน ไปโรงพยาบาล หรือมีเหตุ

ฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น ขณะที่ร้านอาหาร บาร์ หรือร้านขายสินค้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่อาหารจะต้องปิดทำการ เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรม ล้นทางการและกีฬา รวมถึงโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สระว่ายน้ำ และสนามฟุตบอล

นายเปโดร ซานเชส นายกรัฐมนตรีสเปน ย้ำว่า ในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ กลับไปทำงาน ไปเยี่ยมเพื่อน และบุคคลอันเป็นที่รักได้ แต่จนกว่าจะถึงเวลานั้น เราต้องอย่าเสียเวลาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และเราต้องไม่หลงทาง

หลังการประกาศปิดประเทศสเปนเพียงไม่นานก็มีรายงานข่าวยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอานเชส ภริยานายกรัฐมนตรีสเปน ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้สเปนมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาแล้ว 193 ราย และมีผู้ติดเชื้อ 6,250 คน

ส่วนที่ฝรั่งเศส ประชากร 67 ล้านคน ก็ถูกสั่งให้กักบริเวณอยู่ภายในบ้านพัก ขณะที่ร้านค้าต่างๆ ที่ไม่จำเป็น รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ถูกสั่งระงับเช่นกัน หลังจากปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าในเวลา 72 ชั่วโมง

นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสยืนยันว่าไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว นอกจากจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสอยู่ที่ 91 ราย และติดเชื้อมากกว่า 4,500 คน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

อย่างไรก็ดีหลังคำประกาศดังกล่าวของ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ปรากฏว่าบาร์หลาย แห่งกลับเต็มไปด้วยผู้คน หรือมีผู้คนออกมาใช้บริการมากขึ้น แม้รัฐบาลจะมีคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนออกมายุวมุมกันก็ตาม

จีนพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย

คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็นเอชซี) ของทางการจีนแถลงเมื่อวันที่ 15 มีนาคมว่า จีนพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในรอบวันที่ผ่านมา 16 ราย ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศลดลงแล้ว โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่มาจากการเดินทางไปต่างประเทศ อยู่ใน 5 มณฑลและเมือง ซึ่งรวมทั้งในกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในจีนเองเพียง 4 ราย ทั้งหมดอยู่ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ เมืองต้นตอของโควิด-19 ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก 10 คน ทั้งหมดอยู่ในเมืองอู่ฮั่น ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในจีนแผ่นดินใหญ่ ยอดรวมอยู่ที่ 3,199 ราย และติดเชื้อรวมทั้งมากกว่า 80,000 คน

ยอดตายในอิหร่านทะลุ 700

ทางการอิหร่านออกมารายงานสถานการณ์การระบาดของ “โควิด-19” ในอิหร่าน เมื่อวันที่ 15 มีนาคมว่า พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอิหร่านเพิ่มขึ้นอีก 113 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมในอิหร่านอยู่ที่ 724 รายแล้ว และมีผู้ติดเชื้อสะสมที่ 13,900 คน

ทั้งนี้ อิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 ร้ายแรงที่สุดนอกจีนแผ่นดินใหญ่ โดยพบการระบาดไปทั่ว รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศ โดยมีความหวังกังวลกันว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอิหร่านอาจจะสูงกว่ายอดที่ทางการอิหร่านแจ้งไว้

ขณะที่ประเทศซีเรีย ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอิหร่าน และมีการเดินทางไปมาหาสู่กัน อยู่บ่อยครั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพและผู้แสวงบุญชาวมุสลิมซีเรียได้ประกาศใช้มาตรการเข้มข้น เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ว่ารัฐบาลซีเรียจะยืนยันว่ายังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 แม้แต่รายเดียว

‘ทรัมป์’ ไม่ป่วยโควิด-19

ด้านผลการตรวจร่างกายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ที่ออกมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พบว่า ทรัมป์ไม่ป่วยโควิด-19 แต่อย่างใด หลังจากก่อนหน้านี้ที่มีความเป็นห่วงกังวลว่าทรัมป์อาจจะติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีการสัมผัสกับตัวแทนของ

ประธานาธิบดีบราซิลหลายคน ที่เดินทางเยือนรีโอเดจาเนโรของทรัมป์ และหลังจากนั้นก็ถูกตรวจพบว่าป่วยเป็น โควิด-19

นพ.ฌอน คอนลีย์ แพทย์ประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐ เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันว่าผลตรวจประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาเป็นลบ และหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกับตัวแทนของบราซิล ที่มารี-อา-ลาโก ประธานาธิบดียังไม่มีอาการใดๆ

ออสเตรเลียกักทุกคนมาจากตปท.

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นายสกอต มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ประกาศว่า ทุกคนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าออสเตรเลียจะต้องถูกกักตัวเพื่อดูอาการเป็นเวลา 14 วัน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ออสเตรเลียจะสั่งห้ามเรือสำราญที่มาจากท่าเรือต่างชาติเข้าเทียบท่าที่ออสเตรเลีย เป็นเวลา 30 วัน

ทั้งนี้ ออสเตรเลียพบผู้ป่วยโควิด-19 แล้วกว่า 250 คน และเสียชีวิต 3 ราย

‘ญี่ปุ่น-เกาหลี’ ติดเชื้อเพิ่ม

รอยเตอร์รายงาน ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,484 ราย และมียอดผู้เสียชีวิต 29 ราย

โดยสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเครายงานว่า จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,484 คน ถือเป็นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในวันเดียวของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้ รวมถึงผู้ติดเชื้อที่ย้อนเรือโดมอนต์ บรินเชส 697 คน และผู้ที่เดินทางกลับจากจีนด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำอีก 14 คน

ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าเพียง 1 ราย ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตในญี่ปุ่นอยู่ที่ 29 ซึ่งรวมทั้งผู้เสียชีวิต 7 รายที่ย้อนเรือโดมอนต์ บรินเชส ที่เทียบท่าที่เมืองโยโกฮาม่าด้วย

วันเดียวกัน เกาหลีใต้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 76 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ซึ่งถือเป็นตัวเลขการเสียชีวิตที่ลดลงมาเหลือหลักเดียวเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักในเกาหลีใต้

ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดในเอเชีย รองจากประเทศจีน โดยศูนย์กลางควบคุมและป้องกันการระบาดของเกาหลี (เคซีดีซี) ระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในเกาหลีใต้อยู่ที่ 8,162 ราย และเสียชีวิตรวม 75 ราย

อิสราเอลทำวัคซีนเสร็จแล้ว

หนังสือพิมพ์ฮาริตซ์ของอิสราเอล ยังแถลงข่าวรายงานว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเพื่อการวิจัยทางชีววิทยา (โอบีอาร์) ในสังกัดกระทรวงกลาโหมอิสราเอล พัฒนาวัคซีนสำหรับใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยระบุว่า ทีมนักวิจัยทำความเข้าใจต่อกลไกทางชีววิทยา และคุณภาพของไวรัสสายพันธุ์นี้ได้แล้ว ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรค และช่วยในการผลิตแอนติบอดี สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้ว นอกเหนือจากการนำไปใช้ในการผลิตวัคซีน เพื่อการป้องกันสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเชื้ออีกด้วย โดยเตรียมการแถลงความสำเร็จนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

รายงานข่าวระบุว่า ตามกระบวนการพัฒนาวัคซีนนั้น วัคซีนที่พัฒนาขึ้นมานี้ยังจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนทดสอบ และทดลองอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจกินเวลาอีกนานหลายเดือน เริ่มจากการทดลองใช้ในสัตว์ ต่อด้วยการทดลองในคน เพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนไม่ก่อผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายใดๆ ก่อนที่จะได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งานในคน